

Phụ lục 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA VIII
(Kèm theo Báo cáo số 137./BC-UBND ngày 30 /...6.../2023 của UBND tỉnh Quảng Trị)

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
I	Lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 10 nội dung			
1	Cử tri các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong kiến nghị: Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ giống lúa cho bà con bị thiệt hại do thiên tai, hàng năm cần hỗ trợ kịp thời theo lịch thời vụ với các loại giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của các địa phương để tránh gây lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn giống hỗ trợ của Nhà nước.	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Hàng năm, trong và sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã kịp thời kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp phòng chống, khắc phục thiên tai và tổ chức sản xuất ổn định đời sống cho nhân dân, đồng thời đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí, vật tư thiết yếu, trong đó có giống cây trồng để hỗ trợ nông dân khắc phục, phục hồi sản xuất sau thiên tai. Cụ thể như vụ Đông Xuân 2021-2022, do ảnh hưởng của mưa lũ trái vụ, đã làm nhiều diện tích lúa, hoa màu đang giai đoạn hình thành năng suất bị thiệt hại, nguy cơ người dân không có giống để tổ chức sản xuất vụ Hè Thu kịp thời vụ. Trước tình hình đó, trên cơ sở đăng ký từ các địa phương và tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Chính phủ đề nghị hỗ trợ giống cây trồng các loại (950 tấn giống lúa, 50 tấn giống ngô và 20 tấn hạt giống rau), giống vật nuôi và hóa chất xử lý môi trường để khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Trong lúc chờ Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã đề nghị Cục Trồng trọt và có văn bản tạm ứng 900 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia, để kịp thời cung ứng cho các địa phương tổ chức gieo cấy vụ Hè Thu 2022 đảm bảo kịp thời vụ.</p> <p>Qua kết quả kiểm tra và báo cáo của các địa phương, nguồn giống hỗ trợ từ Trung ương để khôi phục sản xuất đã kịp thời cấp phát đến người dân tổ chức gieo cấy vụ Hè Thu 2022 kịp thời vụ, cơ cấu giống cơ bản phù hợp với thực trạng của các địa phương. Với các giống lúa đặc thù không có từ nguồn dự trữ Quốc gia, UBND tỉnh đã quyết định tạm cấp kinh phí thực hiện cho các địa phương với số tiền 6.247,4 triệu đồng để mua: 50 tấn giống lúa (các giống lúa đặc thù của địa phương); 43,6 tấn giống lạc; 13,438 tấn hạt giống đậu xanh; 200 kg mè và 48,9 kg dưa hấu để kịp thời cung ứng cho nông dân phục hồi và tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. Cùng với nguồn giống đảm bảo số lượng, chất lượng và kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường cán bộ về cơ sở cùng các địa phương hướng dẫn công tác khắc phục thiên tai, phát hiện dịch bệnh, tập huấn, hướng dẫn KHKT, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ KHCN, kết quả sản xuất lúa vụ Hè Thu 2022 được mùa nhất từ trước đến nay, năng suất đạt 55,6 tạ/ha, cao hơn 2,8 tạ/ha so với Hè Thu năm 2021.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
2	<p>Cử tri nhiều xã huyện Gio Linh và Cam Lộ kiến nghị: Hiện nay giá cả vật tư phục vụ sản xuất, đặc biệt là giá phân bón tăng mạnh, đề nghị tỉnh quan tâm kiến nghị với cấp có thẩm quyền có giải pháp bình ổn giá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất nông nghiệp.</p>	<p>Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ thiệt hại do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh có Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2022 với tổng kinh phí 25.305,9 triệu đồng và chỉ đạo UBND cấp huyện sử dụng kinh phí ngân sách tỉnh tạm cấp và bố trí kinh phí thuộc trách nhiệm ngân sách huyện đảm bảo đề kịp thời, báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính trước 30/6/2023.</p> <p>Trong lúc chờ Trung ương có các giải pháp, chính sách bình ổn giá phân bón, để giúp nông dân tổ chức sản xuất hiệu quả trong bối cảnh giá vật tư phục vụ sản xuất, đặc biệt là giá phân bón tăng cao, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để giảm chi phí giá thành sản xuất như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu vào; đẩy mạnh liên doanh, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, kết hợp xây dựng quảng bá thương hiệu là việc làm hết sức quan trọng. - Rà soát, quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung, đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo tưới tiêu, đồng thời có cơ chế chính sách để khuyến khích, vận động nông dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện mời gọi các Doanh nghiệp đến liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị bền vững. - Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để sản xuất cánh đồng lớn, có liên kết với DN, tập trung sử dụng giống ngắn ngày, giống chất lượng cao, giống đảm bảo chất lượng, sử dụng các loại phân bón chậm tan (phân đạm hạt vàng Urê 46a+, lân nung chảy...) để hạn chế thất thoát phân bón; - Sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý phụ phẩm nông nghiệp tạo phân hữu cơ để bón cho cây trồng, giảm và tiến đến không bón phân vô cơ; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, áp dụng các quy trình canh tác hữu cơ, VietGap, canh tác tự nhiên, “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, IPM, ICM, SRI; - Ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (drone) để chăm sóc, phun trừ dịch hại, bón phân,... để tiết kiệm chi phí đầu vào, tạo ra nông sản an toàn, giá bán ổn định, tăng hiệu quả sản xuất. - Nâng cao năng lực, kiện toàn đội ngũ Ban quản lý HTX trong công tác tiếp cận thị trường, ứng dụng công nghệ, quản lý điều hành, liên kết, sản xuất và kinh doanh, sản xuất nông sản. 	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
3	<p>Cử tri nhiều xã huyện Hải Lăng kiến nghị: Qua tổng hợp thiệt hại do ảnh hưởng của lũ lụt dị thường (31/2 -02/4/2022) vụ Đông Xuân đến nay người dân chưa nhận được hỗ trợ, đề nghị tỉnh kiến nghị TW xem xét hỗ trợ sớm.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>Từ ngày 31/3 - 02/4/2022, trên địa bàn xảy ra đợt mưa lũ bất thường sau hơn 60 năm mới lặp lại đã ảnh hưởng đến 11.600 ha lúa, gần 3.100 ha ngô, hơn 2.100 ha hoa màu, hơn 400 ha nuôi cá truyền thống... đang ở giai đoạn hình thành năng suất, chất lượng bị sụt giảm sản lượng thu hoạch... Tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn ước tính hơn 800 tỷ đồng. Ngay sau thiên tai xảy ra, tỉnh đã kịp thời tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm kịp thời khắc phục sản xuất vụ Đông Xuân bị ảnh hưởng do mưa lũ trái vụ. Trong đó, bao gồm nội dung rà soát, thống kê thiệt hại trong sản xuất theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP và Quyết định 27/2017/QĐ-UBND.</p> <p>Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ thiệt hại do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh có Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai năm 2022 với tổng kinh phí 25.305,9 triệu đồng.</p> <p>Trên địa bàn Huyện Hải Lăng, UBND huyện đã có Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 5/6/2023 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2022. Đến nay, (Ngày 17/6/2023) các địa phương đang tiến hành cấp hỗ trợ cho người dân trên địa bàn.</p>	
4	<p>Cử tri xã Gio Mai và nhiều xã huyện Gio Linh kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn huyện Gio Linh còn tồn đọng nhiều hồ sơ đề nghị hỗ trợ do thiệt hại của dịch lợn châu phi năm 2021 và năm 2022; đối với những hộ gia đình bị ảnh hưởng trước thời điểm tháng 10/2022 thì được được Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%; tuy nhiên những hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại sau thời điểm tháng 10/2020 thì không được hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị tỉnh có giải pháp trích dự phòng ngân sách tỉnh hỗ trợ đảm bảo công bằng cho bà con</p>	<p>Sở Tài chính</p>	<p>Kinh phí năm 2020:</p> <p>Trên cơ sở đề xuất của các địa phương bị thiệt hại, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đã trích ngân sách tỉnh tạm cấp cho các địa phương để thực hiện (bao gồm phần ngân sách tỉnh đảm bảo và 70% kinh phí NSTW còn thiếu) tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, đối với huyện Gio Linh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng nhu cầu kinh phí huyện Gio Linh đề nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, đề xuất: 1.335 triệu đồng; - Kinh phí Sở Tài chính tổng hợp đề xuất, UBND tỉnh quyết định: 1.335 triệu đồng. <p>Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành công tác quyết toán với các huyện, thành phố, thị xã và Bộ Tài chính. Kinh phí quyết toán đảm bảo 100% kinh phí theo tổng hợp, đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.</p> <p>Kinh phí năm 2021, 2022:</p> <p>Qua báo cáo, Sở Tài chính chưa tiếp nhận Văn bản đề nghị bố trí kinh phí hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu phi từ Sở nông nghiệp và PTNT.</p> <p>Đối với kiến nghị của cử tri xã Gio Mai, đề nghị huyện Gio Linh rà soát, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp theo quy định (nếu có), trình Sở Tài chính thẩm định, để trình UBND tỉnh bố trí kinh phí.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
5	<p>Nhóm các ý kiến, kiến nghị về xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển:</p> <p>- Cử tri xã A Ngo kiến nghị: Thôn A Ngo có 32 hộ với 115 nhân khẩu sinh sống gần bờ sông Đakrông, nguy cơ bị sạt lở rất cao, nhất là vào mùa mưa lũ. Từ lũ lụt lịch sử năm 2009 đến nay, mưa lũ đã làm xói mòn, sạt lở, gây thiệt hại rất lớn đến đất vườn, nhà ở của bà con nhân dân trong thôn (Mỗi năm khi mưa lũ về gây bị sạt lở từ 1- 2 mét về phía đất vườn và nhà ở của bà con nhân dân). Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xây dựng kè chống sạt lở với chiều dài khoảng 1 km, để giúp bà con yên tâm sinh sống và sản xuất.</p> <p>- Cử tri thị xã Quảng Trị kiến nghị: Sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ bị sạt lở, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư kè chống sạt lở; chính sách hỗ trợ di dân đã hết hiệu lực và quá thấp (20 triệu đồng/hộ), kính đề nghị tỉnh quan tâm.</p> <p>- Cử tri nhiều xã huyện Triệu Phong kiến nghị: Hiện nay dọc bờ sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Định nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm và có phương án giải quyết sớm để nhân dân yên tâm ổn định đời sống và sản xuất.</p> <p>- Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Bờ sông đầu thôn Phú Kinh xã Hải Phong bị sạt lở 450m, kính đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, xâm thực.</p> <p>- Cử tri thị trấn Cửa Việt kiến nghị: Tuyến đê kè ven Sông Hiếu thuộc địa phận khu phố 4 - thị trấn Cửa Việt, hiện nay bị sạt lở nghiêm</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Trong những năm vừa qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra ngày một cực đoan với mức độ thiệt hại ngày càng gia tăng, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở bờ sông, bờ biển. Để kịp thời ứng phó với vấn đề sạt lở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh huy động, kêu gọi các nguồn lực để tập trung xử lý; trong đó, đã đầu tư xây dựng được 67,33km kè sông, kè biển các khu vực cấp bách, đặc biệt nguy hiểm, riêng giai đoạn từ 2016-2022 đã thực hiện được 39,33km.</p> <p>Hiện nay hiện tượng sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển đang diễn ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh với phạm vi tương đối lớn. Đặc biệt, sau các đợt mưa lũ lịch sử trong năm 2020 đã làm sạt lở nhiều hạ tầng cơ sở, nhất là đê, kè, giao thông rất nghiêm trọng. Qua rà soát, tổng chiều dài sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay chưa được khắc phục, xử lý là 133,42km, bao gồm: 26,96km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, 72,97km sạt lở nguy hiểm.</p> <p>Đối với những vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm, xung yếu; bằng nguồn vốn khắc phục khẩn cấp thiên tai của Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn khác nhau, UBND tỉnh đã bố trí 104,4 tỷ đồng để thực hiện đầu tư hơn 12,0km kè chống sạt lở bờ sông và 64 tỷ đồng thực hiện đầu tư 3,246km sạt lở bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh.</p> <p>Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng mức 95 tỷ đồng đầu tư 6km kè chống sạt lở bờ sông các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ. Hiện nay đã bố trí vốn 45 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Đối với sạt lở bờ biển, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ và giao Ban QLDA ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng quy mô 2,9km kè chống sạt lở bờ biển.</p> <p>Để sớm khắc phục vấn đề sạt lở, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án nêu trên để hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm hạn chế vấn đề sạt lở, gây thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.</p> <p>Trong thời gian tới, yêu cầu các Sở ngành tập trung tham mưu UBND tỉnh tìm kiếm nguồn lực từ Trung ương, các chương trình, dự án để tiếp tục đầu tư các đoạn còn lại. Trong đó, ưu tiên xử lý các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm còn lại với tổng chiều dài 99,93km.</p> <p>Đối với các vị trí sạt lở cụ thể theo kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, kiểm tra và đánh giá thứ tự ưu tiên phù hợp với nguồn lực của tỉnh. Ngoài ra, yêu cầu UBND cấp huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sạt lở; xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, sạt lở phù hợp với từng địa bàn. Triển khai các biện pháp để chủ động xử lý các tính huống khẩn cấp; chủ động bố trí ngân sách địa phương</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, cũng như giao thông qua lại. Đề nghị tỉnh, huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng, phục vụ dân sinh.		<p>hàng năm để kịp thời tu bổ, gia cố, xử lý sạt lở tại các khu vực còn lại nhằm hạn chế việc mở rộng quy mô sạt lở. Kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề khẩn cấp, quy mô xử lý vượt quá khả năng của địa phương.</p> <p>* Riêng đối với ý kiến cử tri xã A Ngo: Trong năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tuyến kè đoạn qua thôn A Ròng dưới với tổng mức 9,5 tỷ đồng, dài 600m, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Trong năm 2022, tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến kè qua thôn A Ròng dưới (GD 2), tổng mức 17,4 tỷ đồng, dài 850m đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.</p> <p>* Riêng đối với ý kiến cử tri thị xã Quảng Trị đối với xử lý sạt lở sông Thạch Hãn qua xã Hải Lệ: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp địa phương, đơn vị kiểm tra, đánh giá hiện trường để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ và bền vững; đồng thời bố trí, sắp xếp dân cư, chỉnh trang đô thị trên cơ sở quy hoạch của địa phương và kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, trong đó tập trung 2 vấn đề chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ kinh phí khẩn cấp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng ngập lụt và sạt lở bờ sông Thạch Hãn, đặc biệt khu vực xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. - Hỗ trợ kinh phí để thực hiện giải pháp mang tính bền vững, đáp ứng nhu cầu phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu hiện nay để đầu tư, xây dựng kiên cố hóa tuyến kè nhằm hạn chế tình trạng sạt lở, tạo cảnh quan 2 bên bờ sông Thạch Hãn; kết hợp chỉnh trị dòng chảy sông Thạch Hãn, ưu tiên đoạn từ hạ lưu Trần xã lũ Nam Thạch Hãn đến cầu đường sắt. <p>Hiện nay, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí 29,8 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 (Đợt 1) để xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, (Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 07/4/2023), trong đó đầu tư 02 công trình kè chống sạt lở và giao Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/3/2023; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 28/3/2023) chủ đầu tư đang triển khai các bước để thực hiện đầu tư xây dựng.</p> <p>* Riêng đối với ý kiến cử tri nhiều xã huyện Triệu Phong kiến nghị sạt lở dọc bờ sông Thạch Hãn và sông Vĩnh Định:</p> <p>Hiện nay, UBND tỉnh đã phân bổ 6,0 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 (Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 07/4/2023) để xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, trong đó đầu tư 02 công trình kè chống sạt lở và giao Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư; đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/3/2023; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 28/3/2023); chủ đầu tư đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư xây dựng.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
6	<p>Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Tình quan tâm đầu tư nâng cao trình độ bao vùng trung huyện Hải Lăng; nâng cấp, sửa chữa một số đoạn xung yếu, bị sạt lở, thấp trũng (thôn Trung Trường xã Hải Trường, 1 số tuyến thuộc xã Hải Phong, Hải Dương).</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>Đề giải quyết tổng thể tiêu thoát lũ của huyện Hải Lăng, là một vấn đề lớn và vượt ra khỏi phạm vi của tỉnh, cần có sự phối hợp của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá thực tế; thống nhất giải pháp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí nguồn lực và nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả tiêu thoát lũ cho lưu vực sông Ô Lâu (lưu vực chung của 2 tỉnh). hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đưa vào danh mục dự án chuẩn bị đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư xây dựng hồ chứa Ô Lâu Thượng ở thượng nguồn sông Ô Lâu với dung tích 80 triệu m³ và chống lũ tiêu mẫn, lũ bảo vệ sản xuất, dung tích phòng lũ 30 triệu m³. Trong dự án có mở rộng nâng cấp đập Cửa Lác và nạo vét các trục sông chính từ đập Cửa Lác lên cầu Vân Trình (tiếp giáp tỉnh Quảng Trị) để nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, đảm bảo tiêu thoát lũ một cách tốt nhất.</p> <p>* Đối với kiến nghị của cử tri huyện Hải Lăng: Trong thời gian qua do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là mưa lũ, ngập lụt, biến đổi dòng chảy và những yếu tố khách quan khác đã làm cho một số đoạn sông bị bồi lấp cục bộ, nhiều vị trí bị tràn cục bộ; do công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng hơn 14 năm; nhiều vị trí bị bồi lấp cục bộ do chưa được nạo vét, nhiều khu vực đáy sông, trục tiêu bồi lấp cục bộ nghiêm trọng; hoạt động sản xuất tại một số bờ, bãi sông lấn chiếm lòng dẫn... làm mất cắt lòng sông bị thu hẹp, không đủ khả năng tiêu thoát. Hệ thống kênh tách nước khu vực đồi cát chưa được hoàn thiện. Đặc biệt đợt mưa lũ bất thường vừa qua một số khu vực bị ách tắc do bồi lấp, bèo rác làm nước sông dâng cao tràn qua đê tại một số vị trí cục bộ; hệ thống đập cửa Lác chưa đảm bảo tiêu thoát kịp thời khi có mưa lũ vượt tần suất; ảnh hưởng một phần của triều cường từ phá Tam Giang; Năng lực hệ thống các trạm bơm kết hợp tưới, tiêu trên địa bàn còn hạn chế, nhất là tiêu thoát khi có ngập úng lớn.</p> <p>Đề giải quyết vấn đề này, trước mắt UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá lại khả năng tiêu thoát lũ; xác định cụ thể, chính xác từng vị trí cao trình đê chưa phù hợp do tình trạng bồi lấp để có giải pháp nạo vét, tăng khả năng tiêu thoát lũ kết hợp với nâng cao cục bộ các điểm đê .. tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Hải Lăng và các địa phương cần rà chủ động soát, cần đổi ưu tiên bố trí ngân sách hàng năm để nạo vét, khơi thông các trục tiêu, sông đào đang bị ách tắc nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ; đồng thời nâng cấp, sửa chữa các công trình đê kè xuống cấp đặc biệt những tuyến đê xung yếu, sạt lở nghiêm trọng nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng cho người dân trong khu vực.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
7	<p>Tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) về sử dụng nước tập trung trên 20%, các xã phía Nam huyện Hải Lăng mua nước nhà máy Hòa Bình Chương - Phong Điền - Thừa Thiên Huế giá 15.000đ/m³, các xã vùng trung chưa được cấp nước. Kiến nghị tinh sớm có giải pháp đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh để đảm bảo tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>Theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành, để đạt Tiêu chí xây dựng NTM về tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt từ 45% trở lên, trong đó tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 20% trở lên.</p> <p>Phía Nam huyện Hải Lăng có dự án Nhà máy cấp nước xã Hải Chánh với tổng mức đầu tư 20,480 tỷ đồng (từ nguồn vốn theo chương trình hỗ trợ hàng hóa cho ngành nước của Chính phủ Italia và nguồn đối ứng của ngân sách trong nước) do Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị làm chủ đầu tư dự kiến cấp nước cho khu vực phía Nam huyện Hải Lăng và một số vùng lân cận. Dự án đang thi công dở dang và tạm dừng do chưa được Bộ Tài chính cung cấp vật tư thiết bị. Do đó, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị với Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ mua sắm đảm bảo cung cấp vật tư thiết bị cho công trình hoặc cho phép chấm dứt thực hiện dự án để quyết toán các hạng mục công trình đã đầu tư và ưu tiên bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương hoặc giao cho UBND tỉnh cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện nhằm sớm đưa vào sử dụng, tránh lãng phí gây bức xúc trong dư luận. Hiện nay, Bộ Tài chính đã dự thảo Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất không gia hạn Hiệp định để thực hiện dự án lấy ý kiến tham gia của các Bộ ngành, địa phương liên quan (trong đó có tỉnh Quảng Trị). Sau khi Thủ tướng Chính phủ không gia hạn và chấm dứt Hiệp định, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị rà soát tổng mức đầu tư phần còn lại chưa thực hiện làm cơ sở xác định chi phí cần bố trí và tái cấu trúc lại dự án để báo cáo HĐND tỉnh bố trí nguồn ngân sách địa phương hoặc kêu gọi xã hội hóa thực hiện hoàn thành công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.</p> <p>Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét bố trí vốn từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch trên địa bàn các xã nói trên. Ngoài ra, UBND huyện Hải Lăng cũng cần tranh thủ nguồn vốn các Chương trình, Dự án khác, các tổ chức Phi chính phủ và huy động nguồn vốn trong dân để lồng ghép với nguồn vốn này.</p> <p>Về lâu dài, UBND tỉnh đang đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất dự án “Nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2024-2029 vốn vay Ngân hàng Thế giới với tổng vốn đầu tư dự kiến 694,319 tỷ đồng có quy mô dự kiến xây dựng 05 hệ thống công trình cấp nước tập trung để cấp cho 39 xã trên địa bàn tỉnh với 51.146 hộ. Hiện nay, Đề xuất dự án đang được bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lần 3). Trong phạm vi dự án có dự kiến đầu tư xây dựng dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Nam Hải Lăng với tổng mức dự kiến 151,045 tỷ đồng nhằm cấp nước sạch cho 11.134 hộ thuộc 09 xã khu vực phía Nam huyện Hải Lăng (bao gồm: Hải Sơn, Hải Phong, Hải Dương, Hải Quế, Hải Trường, Hải Chánh, Hải An, Hải Khê và xã Hải Phú).</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
8	<p>Nhóm các ý kiến, kiến nghị về nước sạch nông thôn</p> <p>- Cử tri các xã của huyện Triệu Phong kiến nghị: Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ chương trình nước sạch cho nông thôn để nhân dân yên tâm sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, vì chất lượng nước ngầm hiện nay nhiều nơi bị ô nhiễm, không đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng.</p> <p>- Cử tri xã Gio Hải kiến nghị: Về vấn đề nước sạch trong sinh hoạt cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Gio Hải, nguồn nước bà con nhân dân đang sử dụng bị nhiễm phèn, nhiễm mặn gây bệnh, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đầu tư dự án nước sạch cho các thôn 4 - 5 - 6 và thôn Tân Hải, xã Gio Hải để phục vụ đời sống và sinh hoạt của nhân dân.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Việc đề nghị của cử tri là thực sự cần thiết. Do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ưu tiên nguồn lực để kịp thời triển khai các dự án nhằm cấp nước sinh hoạt cho người dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri.</p> <p>Bên cạnh đó, hiện nay, UBND tỉnh đang đề xuất với Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất dự án “Nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2024-2029 vốn vay Ngân hàng Thế giới với tổng vốn đầu tư dự kiến 694,319 tỷ đồng có quy mô dự kiến xây dựng 05 hệ thống công trình cấp nước tập trung để cấp cho 39 xã trên địa bàn tỉnh với 51.146 hộ. Hiện nay, Đề xuất dự án đang được bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (lần 3). Trong phạm vi dự án có dự kiến đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sạch liên xã vùng Đông Triệu Phong với tổng mức dự kiến 236,3621 tỷ đồng nhằm cấp nước sạch cho khoảng 20.021 hộ thuộc 15 xã khu vực phía Đông huyện Triệu Phong, bao gồm: Xã Triệu Ái, Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Hòa, Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu An, Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Lăng, Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Thành và xã Triệu Thượng.</p> <p>Trước mắt, để có nước sạch cho nhân dân sử dụng, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét bố trí vốn từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sạch trên địa bàn huyện. Ngoài ra, UBND huyện Triệu Phong cũng cần tranh thủ nguồn vốn các Chương trình, Dự án khác, các tổ chức Phi chính phủ và huy động nguồn vốn trong dân để lồng ghép với nguồn vốn này.</p> <p>* Riêng đối với kiến nghị của cử tri xã Gio Hải: Người dân xã Gio Hải chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ và một phần sử dụng nước từ hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh của xã đạt: 100%; sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN đạt 40,30% (chủ yếu sử dụng từ hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị).</p> <p>Để nhân dân xã Gio Hải có nguồn nước sạch, cần thiết đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung. Hiện nay mạng lưới cấp nước khu vực phía đông huyện Gio Linh của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị đã triển khai trên địa bàn xã Gio Hải, do đó việc đầu tư công trình cấp nước nông thôn sử dụng nguồn nước của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị là khả thi và bền vững.</p> <p>Về nguồn vốn đầu tư: Yêu cầu UBND huyện làm việc với các cơ quan liên quan tham mưu bố trí kinh phí để đầu tư công trình cấp nước nông thôn sử dụng nguồn nước của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị để cấp nước sạch cho xã Gio Hải (các thôn 4-5-6 và thôn Tân Hải).</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
9	<p>Cử tri xã Gio Mai và nhiều xã huyện Gio Linh kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn huyện Gio Linh còn tồn đọng nhiều hồ sơ đề nghị hỗ trợ do thiệt hại của dịch lợn châu phi năm 2021 và năm 2022; đối với những hộ gia đình bị ảnh hưởng trước thời điểm tháng 10/2022 thì được Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách Tỉnh hỗ trợ 30%; tuy nhiên những hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại sau thời điểm tháng 10/2020 thì không được hỗ trợ. Vì vậy, đề nghị tỉnh có giải pháp trích dự phòng ngân sách tỉnh hỗ trợ đảm bảo công bằng cho bà con.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và PTNT</p>	<p>- Năm 2019 và 2020, thực hiện chính sách hỗ trợ bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 và Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách địa phương đã kịp thời bố trí 30%) để hỗ trợ cho 100% hộ chăn nuôi bị thiệt hại theo hồ sơ thẩm định UBND các huyện, thành phố, thị xã. Tổng kinh phí đã hỗ trợ năm 2019 là 86,89 tỷ đồng, năm 2020 là 2,59 tỷ đồng. Riêng huyện Gio Linh đã được cấp kinh phí đã hỗ trợ cho 787 con lợn bị tiêu hủy trong năm 2020 là 1.335.675.000 đồng (bằng 100% số lợn bị tiêu hủy) được UBND huyện tổng hợp trình UBND tỉnh gồm: 156 nái và 404 lợn thịt và 227 lợn con theo mẹ, với tổng trọng lượng tiêu hủy 40.062 kg (nái 26.763kg; lợn thịt và lợn con theo mẹ 13.296 kg). Kinh phí hỗ trợ 2 năm 2019 và 2020 đã được các địa phương chi trả cho người chăn nuôi theo quy định.</p> <p>- Đối với lợn bị tiêu hủy do DTLCP từ ngày 01/01/2021 đến nay do Chính phủ chưa ban hành quy định về chính sách hỗ trợ nên chưa có cơ sở để Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống bệnh DTLCP theo quy định, đồng thời lập đầy đủ hồ sơ lợn bị bệnh phải tiêu hủy theo hướng dẫn (Nếu áp dụng theo định mức hỗ trợ năm 2019 và 2020: năm 2021, toàn tỉnh tiêu hủy 5.506 con, tổng trọng lượng 274.132 kg, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 9,17 tỷ đồng; năm 2022 tiêu hủy 822 con, tổng trọng lượng 48.146 kg, tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng). Khi có quy định mới của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ kịp thời bố trí thêm ngân sách địa phương hỗ trợ ngay cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại trong 2 năm 2021 và 2022.</p> <p>* Riêng đối với xã Gio Mai:</p> <p>- Từ ngày 30/10/2020 đến 23/11/2020, bệnh DTLCP xảy ra tại 4 hộ dân của 3 thôn, đã tiêu hủy 10 con lợn (nái 4 con, lợn thịt 6 con), tổng trọng lượng tiêu hủy 1.114 kg (nái 834 kg, lợn thịt 280 kg). Tổng kinh phí được hỗ trợ theo quy định là 37.590.000 đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn nái 29.190.000 đồng, lợn thịt 8.400.000 đồng. Kinh phí hỗ trợ DTLCP của huyện Gio Linh được cấp tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh DTLCP năm 2020.</p> <p>- Trên cơ sở đó, UBND huyện Gio Linh đã ban hành Quyết định số 4838/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 về việc cấp kinh phí cho các xã, thị trấn để thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do DTLCP. Tổng số tiền cấp cho xã Gio Mai là 37.590.000 đồng. Như vậy, kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do DTLCP tại xã Gio Mai trong năm 2020 đã được cấp đúng quy định.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
10	<p>Cử tri nhiều xã (Đakrông) kiến nghị: Hiện nay, định mức kinh phí phục vụ cho công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đakrông 300.000 đồng/ha/năm là rất thấp, cùng với đó do điều kiện địa hình đi lại khó khăn, hiểm trở. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét nâng định mức bảo vệ rừng nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng xâm phạm rừng trên địa bàn huyện.</p>	Sở Nông nghiệp và PTNT	<p>Hiện nay, trên địa bàn huyện Đakrông có 2 nguồn kinh phí được bố trí để thực hiện khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất (do UBND xã quản lý chưa giao). Bao gồm:</p> <p>(i) Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 2025 được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 12/2022/TT- BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại các xã thuộc ngoài khu vực 2, 3 là 300.000 đồng/ha/năm; và mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng tại các xã thuộc khu vực 2, 3 là 400.000 đồng/ha/năm.</p> <p>(ii) Kinh phí các chủ rừng nhận được từ nguồn Chi trả dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực các Nhà máy thủy điện Năm 2022: Căn cứ sản lượng điện bán ra của Nhà máy Thủy điện Đakrông 1,2,3,4,và La Tó, các nhà máy thủy điện đã nộp tiền DVMTR để chi trả cho diện tích rừng thuộc lưu vực từ 184.633 đồng/ha đến 259.303 đồng/ha, thấp hơn định mức khoán bảo vệ rừng nhà nước quy định trên.</p> <p>Vì vậy, UBND tỉnh đã điều tiết, chi bù đơn giá từ các lưu vực Nhà máy thủy điện có đơn giá lớn hơn 800.000 đồng/ha (Nhà máy thủy điện Rào Quán, hạ Rào Quán, Khe Nghi) và nguồn kết dư chưa có đối tượng chi còn tồn đọng các năm trước chuyển sang để đảm bảo đơn giá chi trả là 300.000 đồng/ha đối với các diện tích rừng thuộc lưu vực các nhà máy thủy điện có mức chi trả dưới 300.000 đồng/ha.</p>	
II	<p>Lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, xây dựng: 06 nội dung</p>			
1	<p>Cử tri xã Gio Hải (Gio Linh) kiến nghị: Năm 2006, TTXDLD tỉnh quy hoạch xây dựng Khu DV-DL dọc theo tuyến biển Cửa Việt - Cửa Tùng, trong đó có thôn Diêm Hà (nay là Thôn 6) địa bàn xã Gio Hải, quy hoạch tuyến đường giao thông song song với đường hiện trạng trong khu dân cư; khoảng cách 2 tuyến đường này là 15m; tại điểm này xã Gio Hải đã QH khu dân cư giai đoạn 2015-2020 và đến nay đưa vào QH khu dân cư giai đoạn 2021-</p>	Sở Xây dựng	<p>Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị đến năm 2045, nhằm thay thế, điều chỉnh Quy hoạch chung Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt và một số quy hoạch khác không còn phù hợp. Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng khảo sát cụ thể và nghiên cứu kiến nghị của UBND xã Gio Hải để có giải pháp điều chỉnh quy hoạch phù hợp.</p> <p>Ngoài ra, trong quá trình lập Quy hoạch chung xây dựng xã, Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, yêu cầu UBND xã Gio Hải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh để UBND huyện, Sở Xây dựng xem xét trong quá trình thẩm định, cho ý kiến tham gia.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	2030; trong thời gian qua nhận thấy việc quy hoạch của tỉnh về tuyến đường này không còn phù hợp, vì hai tuyến đường quá gần nhau; UBND xã đã báo cáo UBND huyện đề nghị tỉnh, nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở liên quan rà soát lại tuyến đường này, nếu xét thấy không phù hợp thì đưa ra khỏi quy hoạch và có thông báo cho huyện và xã được biết để đưa vào cấp đất ở cho nhân dân		Lộ trình giải quyết dứt điểm: Sau khi đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 hoặc các đồ án quy hoạch nông thôn xã Gio Hải được phê duyệt.	
2	Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Đập Trầm Khang xã Hải Trường do Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ) đầu tư, nay dừng lại, kiến nghị tỉnh quan tâm, sớm tháo gỡ khó khăn.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Vùng nuôi cá HTX Mỹ Trường (người dân địa phương gọi là Đập Trầm Khang) do Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư, giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu, Nhà thầu là Liên danh công ty TNHH Xây dựng Minh Đức QT và Công ty TNHH Đại Thanh thực hiện; Công trình triển khai thi công vào cuối năm 2020 đến đầu năm 2021. Tuy nhiên, do diện tích 9,18ha để thực hiện công trình Vùng nuôi cá HTX Mỹ Trường trùng với một phần diện tích đất cấp cho Công ty TNHH Đại Nam – Ong Biển thực hiện dự án Nhà máy chế biến nông sản hữu cơ Đại Nam – Ong Biển, vì vậy, chỉ có thể triển khai thi công đối với diện tích đất nằm ngoài phạm vi trùng lặp. Do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi trong năm 2021 và đầu năm 2022, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến phải kéo dài dự án. Việc kéo dài dự án làm chi phí xây dựng tăng đặc biệt một số vật liệu chính như đất, đá, thép. Trong khi đó, nhà thầu xây dựng là doanh nghiệp nhỏ, năng lực hạn chế nên ảnh hưởng rất lớn trong việc huy động để khắc phục những khó khăn nêu trên. Hiện tại, công trình đã cơ bản xong phần thân đập, Ban QLDA đang đôn đốc nhà thầu triển khai các hạng mục còn lại sớm hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2023 để đảm bảo an toàn hồ chứa.	
3	Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Dự án BIIG2 nguồn vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á do Ban quản lý dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư làm chủ quản đầu tư, triển khai một số hạng mục công trình tại địa bàn xã Hải Quế, Hải Dương đang thi công dở dang, hiện tại đơn vị thi công đã dừng – bỏ thầu, ảnh hưởng đi lại và gây mất an toàn giao thông, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Một số đoạn tuyến nhà thầu đã thi công hoàn thành đến mặt đường BTXM nhưng chưa hoàn thành đắp đất lề đường như Nhánh 3 đoạn 1, Nhánh 3 đoạn 2, Nhánh 3 đoạn 3 và Nhánh 3 đoạn 4. Các đoạn tuyến còn lại nhà thầu chưa triển khai do một số nguyên nhân sau: - Về chủ quan: Nhà thầu chưa thực sự quyết tâm khắc phục khó khăn để triển khai thi công, mặc dù chủ đầu tư đã tổ chức rất nhiều cuộc họp, ban hành nhiều văn bản để đôn đốc nhà thầu. - Về khách quan, việc nhà thầu chậm triển khai do một số nguyên nhân sau: i) Nguồn vật liệu có giá cả tăng cao, nguồn đất đắp khan hiếm, khó khăn về tài chính của nhà thầu trong việc tổ chức thi công;	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>ii) UBND huyện Hải Lăng bàn giao mặt bằng còn chậm, chưa đồng bộ dẫn đến khó khăn trong công tác triển khai thi công của nhà thầu. Đặc biệt đoạn đầu các tuyến nhánh trên địa bàn xã Hải Quế chưa được bàn giao, mặt đường hiện trạng hẹp, nhà thầu gặp khó khăn trong việc vận chuyển vật tư, đất đắp, tiếp cận công trường để triển khai đoạn cuối tuyến. Tuyến chính trên địa bàn xã Hải Dương mặc dù đã được bàn giao nhưng còn vướng mắc hệ thống hạ tầng 2 bên tuyến như trụ điện, tường rào nên nhà thầu chưa thể triển khai thi công. Đến ngày 05/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã kết luận trong buổi làm việc kiểm tra hiện trường, cho phép thi công theo hiện trạng mặt bằng sẵn có (Thông báo số 95/TB-UBND ngày 05/5/2023).</p> <p>iii) Một số đoạn tuyến phải điều chỉnh thiết kế do địa phương đã thi công đường đất làm thay đổi hiện trạng (Nhánh 3 đoạn 5 và Nhánh 3 đoạn 6 trên địa bàn xã Hải Dương – Phê duyệt điều chỉnh ngày 16/5/2023 tại Quyết định số 65/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Hiện nay, nhà thầu đang tổ chức thi công tại Nhánh 1 (Đường tỉnh 583, xã Hải Ba). Chủ đầu tư đã mời họp vào ngày 6/6/2023 để đơn đốc tiến độ triển khai của nhà thầu.</p>	
4	<p>Cử tri Phường 3 (Đông Hà) kiến nghị: Quá trình thi công cầu dây văng chắn dòng phía Bắc gây sạt lở phía Nam sông Hiếu, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của các hộ dân ven sông bờ nam. Đơn vị thi công sử dụng máy lu rung cốt cầu làm sụt lún, nứt tường nhà của các hộ dân sống xung quanh công trình, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần, đơn vị thi công đã xác nhận, kiểm tra, xây dựng phương án hỗ trợ nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện hỗ trợ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết</p>	Sở Kế hoạch và Đầu tư	<p>Đối với nội dung liên quan đến các hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công mô cầu bờ Nam: Ngày 10/1/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp với UBND Phường 3, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Xây dựng 525), Tư vấn giám sát tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 05 hộ bị ảnh hưởng (Nguyễn Văn Ván, Nguyễn Tuấn, Đào Đơn, Đào Ngung và Nguyễn Đức Ánh) với tổng số tiền là 107.547.000 đồng. Các hộ đã đồng ý nhận tiền và không có khiếu nại gì thêm</p>	
5	<p>Cử tri Phường 3, Đông Hà kiến nghị: Đường Bà Triệu thi công đã lâu nhưng tiến độ thi công chậm, gây mất an toàn giao thông, xe thi công chạy gây ô nhiễm, một số đoạn chưa có cống nước thải để đầu nối gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm hoàn</p>	Sở Kế hoạch và Đầu tư	<p>Đến nay tuyến đường Bà Triệu đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục: nền mặt đường những phạm vi không vướng mắc giải phóng mặt bằng và có kế hoạch triển khai dọn dẹp để bàn giao những phạm vi nói trên trong tháng 6/2023. Đối với những phạm vi chưa được giải phóng mặt bằng (hiện còn vướng mắc 04 trường hợp, trong đó 03 trường hợp ở Phường 03 là ông Nguyễn Văn Phụng, ông Nguyễn Đăng Hào và bà Nguyễn Thị Thêu; ông Nguyễn Văn Nghĩa ở Phường 4), Đơn vị thi công không thể triển khai theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt làm chậm tiến độ dự án.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	thành đưa vào sử dụng		Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên trong năm 2022 và năm 2023, Đơn vị thi công không triển khai thi công trên tuyến đường Bà Triệu mà chỉ thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trên tuyến. Do đó, bảo đảm an toàn đề nghị UBND Phường 3 có văn bản gửi đơn vị thi công trên địa bàn bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường cho người dân. Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường Bà Triệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 16/5/2016, thi hệ thống thoát nước dọc tuyến đường chỉ để thu nước mặt đường và thoát ra Sông Hiếu, không dùng để thoát nước sinh hoạt cho người dân	
6	Cử tri xã A Bung (Đakrông) kiến nghị: Trạm y tế xã A Bung được Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc UBND tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV An Thịnh là đơn vị thi công công trình. Công trình được khởi công xây dựng đầu năm 2021, đến nay đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, thời gian qua UBND xã A Bung liên tục nhận được đơn kiến nghị của các công nhân làm việc tại công trình (cả trong và ngoài địa bàn xã) và phản ánh, kiến nghị của nhân dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của các thôn liên quan về việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm việc đơn vị thi công Trạm y tế xã nợ tiền nhân công và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã với tổng số tiền chưa thanh toán là 97.850.000 đồng. Qua xác minh, tình trạng chậm trả tiền nhân công nêu trên là đúng sự thật. Trong đó, việc Công ty An Thịnh thuê lại ông Trịnh Văn Thoại xây dựng công trình và thuê nhân công tại địa phương nhưng đến nay chưa thanh toán tiền công. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho bà con và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Công trình Trạm y tế xã A Bung do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) làm chủ đầu tư. Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công, đội thi công do anh Trịnh Văn Thoại nợ tiền nhân công và các hộ kinh doanh số tiền là 97.850.000 đồng. Qua xác minh, Công ty TNHH MTV An Thịnh có hợp đồng nhân công với anh Trịnh Văn Thoại để thực hiện một phần gói thầu đã ký kết với Ban QLDA. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện và anh Thoại đã ứng đầy đủ tiền nhân công từ Công ty TNHH MTV An Thịnh thì anh Trịnh Văn Thoại đã đi khỏi địa phương và không liên lạc được. Sau khi xảy ra vụ việc, ngày 17/02/2023 UBND xã A Bung chủ trì cuộc họp (có Biên bản cuộc họp) gồm đại diện các bên và các hộ dân liên quan đã đi đến thống nhất như sau: (i) Công ty TNHH MTV An Thịnh hỗ trợ trước 50% chi phí mà đơn vị thi công đang nợ các công nhân. Đến nay, Công ty TNHH MTV An Thịnh đã hỗ trợ đầy đủ số tiền 50% chi phí anh Thoại đang nợ như đã thống nhất (có bản xác nhận); (ii) Các công nhân liên quan cam kết sẽ không có hành vi cản trở việc bàn giao công trình, những hành vi phá hoại gây ảnh hưởng đến công trình Trạm y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; (iii) Các cơ quan có thẩm quyền, đơn vị liên quan sớm tìm và làm việc với anh Trịnh Văn Thoại – thầu xây dựng để sớm thanh toán 50% số nợ đọng còn lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Ban QLDA đã yêu cầu Công ty TNHH MTV An Thịnh tiếp tục thực hiện các công việc còn lại và hiện đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng.	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
III	Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường: 15 nội dung			
1	Cử tri Phường Đông Lương (Đông Hà) kiến nghị: Dự án quy hoạch đất giáo dục được UBND tỉnh phê duyệt 3.000m ² năm 2014 tại Kiệt 97 khu phố 1, phường Đông Lương, nhưng đến nay chưa thực hiện làm cho người dân gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích làm giấy tờ cấp thẻ đỏ cho 15 hộ gia đình có liên quan. Đề nghị HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết.	Sở Xây dựng	Theo QHPK phường Đông Lương được UBND thành phố Đông Hà phê duyệt tại Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, tại khu phố 1, phường Đông Lương có quy hoạch khu đất giáo dục với diện tích hơn 3.000 m ² . Hiện nay, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 đã được phê duyệt, do đó, UBND thành phố Đông Hà sẽ tổ chức lập Điều chỉnh QHPK Phường Đông Lương, trong đó sẽ đánh giá hiện trạng cụ thể để xem xét chuyển đổi chức năng sử dụng đất đảm bảo phù hợp. Lộ trình giải quyết dứt điểm: Sau khi đồ án Điều chỉnh QHPK Phường Đông Lương được phê duyệt	
2	Cử tri Phường Đông Lương (Đông Hà) phản ánh và có ý kiến: Việc UBND tỉnh giao đất cho Công ty TNHH Đông Tiến xây dựng nghĩa trang “Sơn trang Vĩnh Hằng”. Hiện nay, Công ty đang bán đất cho người dân với giá tiền cao hơn mức quy định trong văn bản số 1768/UBND-CN ngày 10/5/2021 về việc giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân đối với nghĩa trang “Sơn trang Vĩnh Hằng”. Đề nghị HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, giám sát trả lời cho người dân được biết.	Sở Xây dựng	Trên cơ sở phản ánh của cử tri, ngày 03/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 657/SXD-HTKT đề nghị báo cáo tình hình quản lý, khai thác, sử dụng nghĩa trang công viên “Sơn trang Vĩnh Hằng”. Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đông Tiến (tại Văn bản số 10/VB-TĐT ngày 12/4/2023), Công ty đã công khai giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân tại UBND phường Đông Lương và các Nhà văn hóa khu phố. Đồng thời, trong thời gian qua, Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho 05 hộ gia đình với giá cao hơn mức giá tối đa theo quy định tại Văn bản số 1768/UBND-CN ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh; với lý do các vị trí chuyển nhượng trên nằm ở khu vực đặc địa và đã được đầu tư hạ tầng khá hoàn chỉnh nên Công ty tính toán bán chênh lệch giá vượt để bù vào những khu vực có địa thế xấu, cách xa đường, khó chuyển nhượng với mức giá công bố. Như vậy, phản ánh của cử tri Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà là có cơ sở. Hiện nay, Sở Xây dựng đang thực hiện kiểm tra, xử lý hành vi nói trên của Công ty TNHH MTV Đông Tiến, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2023 và sẽ thông tin kết quả kiểm tra, xử lý đến cử tri biết. Lộ trình giải quyết dứt điểm: Trong tháng 6/2023	
3	Cử tri thôn Sông Ngân - xã Linh Trường: Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm có cơ chế hỗ trợ kinh phí để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 hộ dân thuộc dự án tái định cư tại thôn Sông Ngân - xã Linh Trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2010 đến nay bà con đang sinh sống ổn định, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử	Ban Dân tộc	Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND. Trong đó, tại khoản 2 mục III Điều 1 có nội dung “cho phép kéo dài Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022 đến hết năm 2023”. Vì vậy, nội dung này yêu cầu UBND huyện Gio Linh tổ chức lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Trường hợp không thuộc diện hộ nghèo thì thực hiện theo các quy định hiện hành	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	dụng đất.			
4	Cử tri xã Lia: Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, xem xét cho kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022, kéo dài thời gian đến 2023 để tiến hành tổ chức đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho nhân dân	Ban Dân tộc	Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND. Trong đó, tại khoản 2 mục III Điều 1 có nội dung “cho phép kéo dài Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022 đến hết năm 2023”. Yêu cầu, UBND huyện Hướng Hóa chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện. Lộ trình giải quyết: Đến hết năm 2023	
5	Cử tri xã Tà Rụt (huyện Đakrông) kiến nghị: Công trình thủy điện Đakrông 5 (tại địa bàn xã Tà Rụt) đã được khởi công xây dựng từ năm 2019, nhưng hiện nay địa phương chưa nhận được hồ sơ pháp lý về Công trình, Quyết định thu hồi đất... Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đề nghị Công ty thủy điện Đakrông 5 sớm thực hiện bàn giao hồ sơ cho địa phương	Sở Công Thương	Ngày 17/6/2019, UBND huyện Đakrông đã có Thông báo số 116/TB-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Thủy điện Đakrông 5, Hạng mục: Cụm đầu mối, nhà máy, tháp điều áp, đường vận hành đường từ nhà máy lên tháp điều áp. Ngày 27/12/2019, UBND huyện Đakrông đã có Thông báo số 256/TB-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Thủy điện Đakrông 5, Hạng mục: Lòng hồ. Theo các Thông báo nêu trên thì UBND huyện Đakrông là cơ quan ra thông báo thu hồi đất và cung cấp các hồ sơ liên quan cho địa phương. Do đó, yêu cầu UBND huyện Đakrông thực hiện cung cấp, bàn giao các hồ sơ liên quan cho địa phương.	
6	Cử tri Phường Đông Lễ (Đông Hà) kiến nghị: Việc sử dụng nước sinh hoạt ở Khu phố 5 và khu phố Lập Thạch gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa hè, nước sinh hoạt gần như không có, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết.	Sở Xây dựng	Khu vực Khu phố 5 và khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà có vị trí địa lý xa nguồn cấp nước, đường ống truyền tải kéo dài từ đường Cồn Cỏ - Thạch Hãn - Hàn Thuyên; vào mùa hè, nhu cầu của người dân thường tăng cao dẫn đến tình trạng áp lực cấp nước yếu vào giờ cao điểm như ý kiến phản ánh của cử tri. Để khắc phục tình trạng trên, Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đã đầu tư bổ sung 02 tuyến ống cấp nước nối từ đường Hàn Thuyên và đường Nguyễn Hoàng để bổ sung cấp nước cho khu vực khu phố 5 và khu phố Lập Thạch, khắc phục tình trạng không có nước vào giờ cao điểm. Đồng thời, hiện nay Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đã hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tân Lương công suất từ 15.000 m ³ /ngày.đêm lên 28.500m ³ /ngày.đêm, do đó tình	Đã giải quyết kiến nghị cử tri sau khi nâng công suất sản xuất của nhà máy nước Tân Lương

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>trạng áp lực nước yếu tại các khu vực xa nhà máy đã được khắc phục.</p> <p>Nhằm ứng phó với khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước sạch sử dụng vào mùa hè, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng xây dựng và ban hành Kế hoạch số 482/BCĐCNAT-VP ngày 15/3/2023 về tổ chức thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Quảng Trị năm 2023. Trong đó, đã chỉ đạo các đơn vị cấp nước (<i>Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị</i>) xây dựng kế hoạch và có kịch bản cụ thể triển khai nhằm chủ động ứng phó tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng năm 2023.</p>	
7	<p>Ý kiến cử tri xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh): Các cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến tham vấn của người dân về tác động của môi trường có làm căn cứ trong thủ tục phê duyệt các dự án yêu cầu đánh giá tác động môi trường không? Nếu không có căn cứ thì tiến hành lấy ý kiến tham vấn của người dân để làm gì? Vì hiện nay khi lấy ý kiến tham vấn người dân, người dân không đồng tình nhưng UBND tỉnh vẫn ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Căn cứ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: Điểm a Khoản 1 Điều 26. Đối tượng tham vấn: Cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra, bao gồm: cộng đồng dân cư, cá nhân sinh sống, sản xuất, kinh doanh tại khu vực đất, mặt nước, đất có mặt nước, khu vực biển bị chiếm dụng cho việc đầu tư dự án; cộng đồng dân cư, cá nhân nằm trong phạm vi tác động trực tiếp của nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại do dự án gây ra; cộng đồng dân cư, cá nhân bị ảnh hưởng do các hiện tượng sụt lún, sạt lở, bồi lắng bờ sông, bờ biển gây ra bởi dự án; cộng đồng dân cư, cá nhân bị tác động khác, được xác định thông qua quá trình đánh giá tác động môi trường.</p> <p>Điểm i Khoản 4 Điều 26. Chủ dự án có trách nhiệm tổng hợp trung thực, thể hiện đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn; tiếp thu, giải trình kết quả tham vấn và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết quả tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường”.</p> <p>Như vậy, việc tham vấn cộng đồng nhằm mục đích để Chủ dự án nghiên cứu, tiếp thu, giải trình những ý kiến của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến chất lượng môi trường sống, đa dạng sinh học chứ không phải quyết định thông qua hay không thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường.</p> <p>Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định xét thấy việc tiếp thu, chỉnh sửa và đề xuất các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường phù hợp thì vẫn thông qua để trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM, đồng thời phải báo cáo đầy đủ các nội dung tham vấn cộng đồng và nhất là nhiều ý kiến người dân không ủng hộ triển khai dự án để UBND tỉnh chỉ đạo.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
8	<p>Ý kiến cử tri xã Vĩnh Tú (huyện Vĩnh Linh): Việc thực hiện các bước quy trình dự án khai thác mỏ cát của Công ty Hưng Phát trên địa bàn xã Vĩnh Tú, qua tham vấn ý kiến của người dân về tác động của môi trường có 100% ý kiến không đồng ý cho công ty khai thác nhưng UBND tỉnh đã có Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khai thác mỏ cát xã Vĩnh Tú".</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Dự án "Khai thác mỏ cát Vĩnh Tú, xã Vĩnh Tú": Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tỉnh đã tổ chức họp thẩm định. Kết quả họp HĐTĐ 09/09 thành viên đều thông qua báo cáo ĐTM, yêu cầu chủ dự án phải chỉnh sửa, bổ sung. Trong đó, có ý kiến thực hiện lại tham vấn cộng đồng để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án. Do có ý kiến của BCH Đảng bộ xã và thôn Thủy Tú không đồng tình việc triển khai dự án nên UBND xã Vĩnh Tú đề nghị Công ty quan tâm trước khi triển khai thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2652/UBND-KT ngày 10/6/2022 về việc xử lý vướng mắc dự án Khai thác mỏ cát xã Vĩnh Tú, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2017/STNMT-CCBVMT ngày 23/6/2022 đề nghị UBND xã Vĩnh Tú tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường. - Tối 19h30 các ngày 22/9, 23/9, 24/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia các cuộc họp tham vấn cộng đồng do UBND xã Vĩnh Tú tổ chức họp tại các thôn: Thủy Tú, Huỳnh Công Tây, Tây 3. <p>Kết quả cuộc họp tham vấn các thôn chủ yếu tập trung các vấn đề như: hoạt động của dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống do bụi, khí thải từ quá trình khai thác và vận chuyển; tự nguồn nước ngầm do khai thác nước ngầm trong khu mỏ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân; trên địa bàn xã đã có Công ty khai thác cát làm ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống người dân; việc khai thác hạ độ cao khu mỏ sẽ giảm khả năng chắn gió từ biển Đông; việc vận chuyển sẽ làm hư hỏng các tuyến đường và phát sinh bụi ảnh hưởng đến khu dân cư.</p> <p>Về phía Chủ dự án đã tiếp thu, bổ sung các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và đời sống người dân trong báo cáo ĐTM; cam kết khắc phục các tồn tại theo ý kiến của người dân được tham vấn; các nội dung tiếp thu và giải trình của Chủ dự án là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường có tính khả thi cao, giảm thiểu được tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh.</p>	
9	<p>Cử tri các xã huyện Gio Linh kiến nghị: UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện dự án cấp đổi, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn huyện và đẩy nhanh tiến độ cấp đổi, cấp giấy CNQSD đất cho người dân và tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện dự án.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Dự án cấp đổi, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính trên địa bàn huyện Gio Linh do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh là đơn vị tư vấn thực hiện.</p> <p>Ngày 24/10/2022, HĐND tỉnh đã có Báo cáo giám sát số 112/BC-HĐND, theo đó có nội dung: Các dự án được UBND tỉnh gia hạn đến ngày 01/10/2022 nhưng không hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận, đề nghị UBND các huyện và thành phố Đông Hà nghiên cứu chọn thời điểm kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép kết thúc dự án để tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị tư vấn bàn giao về địa phương quản lý theo quy định.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 5643/UBND-KT, theo đó yêu cầu Sở TN&MT kết thúc dự án tại các thị trấn Cửa Tùng, Gio Linh, Cửa Việt và xã Gio Hải; Tiếp tục hoàn thành các phần việc để kết thúc dự án trước 01/7/2023 đối với các xã, thị trấn còn lại.	
10	<p>Cử tri thôn Xuân Lâm (xã Gio Mai) kiến nghị: Các cấp có thẩm quyền liên quan (BQL Khu kinh tế, Sở Công Thương, Sở TN&MT) cần kiểm tra, thanh tra lại tính pháp lý để chấn chỉnh việc mở rộng diện tích Nhà máy chế biến gỗ dăm của Công ty Tiến Phong. Vì hiện tại Công ty đã mua đất nông nghiệp của một số hộ dân và sử dụng đất do UBND xã quản lý để san lấp làm bãi chứa gỗ dăm với diện tích lớn; việc sản xuất của Công ty gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của bà con nhân dân gần khu vực sản xuất của Công ty; nước thải sản xuất của nhà máy gây ô nhiễm diện tích trồng lúa của bà con...</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Công ty CP Tiến Phong được UBND tỉnh cho thuê 17.113 m² để xây dựng Nhà máy chế biến dăm gỗ Tiến Phong tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 23/9/2014. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 06/11/2014. Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2015.</p> <p>Do có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nên Công ty có Tờ trình số 01-22/TTr-TP ngày 04/5/2022 gửi UBND tỉnh về việc xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án “Sản xuất nguyên nhiên liệu sinh khối”.</p> <p>Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh có Công văn số 2055/UBND-KT giao BQL Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu nội dung tại Tờ trình của Công ty để đề xuất UBND tỉnh trả lời doanh nghiệp.</p> <p>Ngày 19/5/2022, BQL Khu Kinh tế tỉnh có Văn bản số 717/KKT-ĐTDN báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, đề nghị Công ty CP Tiến Phong có báo cáo đề xuất dự án đầu tư cụ thể và nêu rõ phương án sử dụng đất của dự án, gửi BQL Khu Kinh tế tỉnh tổ chức lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan và tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư thực hiện dự án.</p> <p>Ngày 18/5/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng TNMT huyện Gio Linh, UBND xã Gio Mai tiến hành kiểm tra các nội dung theo kiến nghị của cử tri. Kết quả kiểm tra như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ năm 2016 đến 2022, Công ty có thỏa thuận nhận chuyển nhượng (chưa ký hợp đồng chuyển nhượng) đất nông nghiệp của 12 hộ dân có đất xung quanh nhà máy với diện tích khoảng 15.000m² để mở rộng thêm diện tích nhà máy. Đầu năm 2022, công ty thực hiện việc đổ đất san mặt bằng mở rộng diện tích, sau khi có kiến nghị của người dân, Công an huyện Gio Linh đã kiểm tra và đình chỉ từ tháng 6/2022. Việc Công ty thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của người dân khi chưa có văn bản Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh là trái quy định tại Điều 193 Luật đất đai 2013. Vì vậy, Sở TN&MT đã yêu cầu Công ty chấm dứt hoạt động san lấp mặt bằng mở rộng diện tích nhà máy, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục về đầu tư, đất đai và môi trường theo quy định của pháp luật. 	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>- Về tiếng ồn: Sở TN&MT đã tiến hành đo đặc tiếng ồn tại 03 điểm xung quanh nhà máy (01 điểm bên ngoài công ra vào nhà máy, 01 điểm tại khu vực nhà dân gần nhất cách nhà máy khoảng 150m, 01 điểm giáp hàng rào nhà máy về phía dưới hướng gió): Kết quả đo mức tiếng ồn đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - QCVN 26:2010/BTNMT.</p> <p>- Về nước thải: Nhà máy băm gỗ dăm của Công ty không phát sinh nước thải sản xuất, chỉ phát sinh nước mưa chảy tràn ngấm qua bãi chứa dăm gỗ, Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn để thu gom, xử lý.</p>	
11	<p>Cử tri xã Gio Quang (huyện Gio Linh) kiến nghị: UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quan tâm có hướng giải quyết, xử lý số lượng rác thải thuốc BVTV tại các bể thu gom rác thải trên đồng ruộng, để đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm môi trường.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 604/STNMT-CCBVMT ngày 06/3/2020 về việc hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.</p> <p>Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện điều tra hiện trạng và đề xuất phương án thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Sở đã có Công văn số 914/STNMT-CCBVMT ngày 31/3/2021 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.</p> <p>Ngày 11/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 3807/KH-STNMT, trong đó đã nêu nhiệm vụ từ năm 2022 trở đi, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các phòng, ban tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh trên địa bàn.</p> <p>Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 06/9 huyện, thành phố đã bố trí kinh phí thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV.</p>	
12	<p>Cử tri xã Lia (huyện Hướng Hóa): Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gặp một số khó khăn; một số dự án chưa có hướng dẫn, dẫn đến vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như: Dự án 1 chưa có văn bản quy định định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất... Đề nghị HỖND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh kịp thời ban hành Quy định về định mức, các văn bản hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Nội dung này trùng với Mục 3.1, Phần I của Báo cáo về kiến nghị của cử tri huyện Hướng Hóa</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
13	Cử tri xã Tà Rụt (huyện Đakrông) kiến nghị: Công trình Thủy điện Đakrông 5 đã được khởi công từ năm 2019 nhưng hiện nay địa phương chưa nhận được hồ sơ pháp lý của công trình và quyết định thu hồi đất. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đề nghị Công ty thủy điện Đakrông 5 sớm thực hiện bàn giao hồ sơ cho địa phương quản lý	Sở Tài nguyên và Môi trường	Dự án Thủy điện Đakrông 5 tại xã Tà Rụt, xã Húc Nghi, huyện Đakrông do Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông 5 làm chủ đầu tư. Quá trình thực hiện, Công ty CP Thủy điện Đakrông 5 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Dự án được HĐND tỉnh thông qua chủ trương thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐ ND ngày 08/12/2018; dự án đã được đưa vào kế sử dụng đất hàng năm và được UBND tỉnh phê duyệt; UBND huyện Đakrông đã có Thông báo số 116/TB-UBND ngày 17/6/2019 và Thông báo số 256/TB-UBND ngày 27/12/2019 về thu hồi đất để xây dựng Công trình thủy điện Đakrông 5. Hiện nay, UBND huyện Đakrông chưa ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB đối với một số hạng mục của dự án. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Đakrông thông tin đến chính quyền địa phương được biết, đồng thời yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đakrông 5 cung cấp các hồ sơ pháp lý có liên quan về dự án cho UBND xã Tà Rụt để theo dõi và giám sát quá trình thực hiện dự án.	
14	Cử tri thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (đoạn đi qua thị trấn Bến Quan) có giá đền bù giải phóng mặt bằng thấp so với các nơi khác gây thiệt thòi cho người dân, đề nghị UBND tỉnh làm rõ và có giải pháp tháo gỡ.	Sở Tài chính	Đối với đất, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh (theo chứng thư định giá đất do đơn vị tư vấn lập), Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh đã họp thẩm định giá đất cụ thể gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 đảm bảo phù hợp với giá đất thị trường. Đối với nhà, vật kiến trúc: Hiện tại đang áp dụng Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 để áp giá đền bù, hỗ trợ cho các trường hợp ảnh hưởng bởi dự án.	
15	Cử tri xã Hiền Thành (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Người dân khi thực hiện thủ tục vay vốn mất phí, đến khi làm thủ tục xóa thế chấp tiếp tục mất phí xóa thế chấp, cử tri kiến nghị bỏ bớt các khoản thu phí.	Sở Tài chính	Phí thẩm định hồ sơ đăng ký biến động thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 trên cơ sở định mức được quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục trên, đây là đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, các khoản thu phí nhằm bù đắp chi phí hoạt động của đơn vị theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND tỉnh tiếp thu và giao các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất để xem xét đảm bảo phù hợp.	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
IV	Lĩnh vực Giao thông vận tải: 09 nội dung			
1	<p>Cử tri Phường 3 (Thành phố Đông Hà) kiến nghị: + Quá trình thi công cầu dây văng chắn dòng phía bắc gây sạt lở phía nam sông Hiếu, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của các hộ dân ven sông bờ nam. Đơn vị thi công sử dụng máy lu rung cốt cầu làm sụt lún, nứt tường nhà của các hộ dân sống xung quanh công trình, mặc dù đã kiến nghị nhiều lần, đơn vị thi công đã xác nhận, kiểm tra, xây dựng phương án hỗ trợ nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện hỗ trợ. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết.</p> <p>+ Đường Bà Triệu thi công đã lâu nhưng tiến độ thi công chậm, gây mất an toàn giao thông, xe thi công chạy gây ô nhiễm, một số đoạn chưa có công nước thải để đầu nối gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng</p>	Sở Giao thông vận tải	Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời tại Mục 5 và Mục 6, Phần II	
2	<p>Cử tri Phường 3 (Thành phố Đông Hà) kiến nghị: Hiện nay tại ngã tư đường Lê Thánh Tông và đường Trần Bình Trọng có nhiều phương tiện giao thông qua lại dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị tinh chỉ đạo các cơ quan có liên quan lắp đặt hệ tín hiệu giao thông.</p> <p>- Cử tri xã Cam Chính, Cam Thành (huyện Cam Lộ) kiến nghị: Tinh lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở Ngã ba Cửa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông</p>	Sở Giao thông vận tải	Đối với vấn đề xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản số 3275/UBND-KT ngày 14/7/2022 chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh rà soát, kiểm tra để đề xuất UBND tỉnh kế hoạch sửa chữa hằng năm; đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp để triển khai đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường.	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
3	<p>Kiến nghị cử tri huyện Hương Hóa:</p> <p>- Ý kiến của cử tri xã Hương kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường từ xã Hương Tân vào xã Hương Linh và từ xã Hương Linh đến về Km27, Quốc lộ 9 đã xuống cấp nghiêm trọng, Nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản, học sinh đi học gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh quan tâm, bố trí ngân sách đầu tư, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nói trên, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.</p> <p>- Ý kiến của cử tri xã Xy kiến nghị: Hiện nay tuyến đường trung tâm của xã Xy (đường từ xã Lia vào xã Xy và đường liên thôn từ đầu xã đến cuối xã) đã xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá. Kính đề nghị các cấp, các ngành quan tâm bố trí kinh phí để nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện cho Nhân dân trong vùng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo và ổn định đời sống.</p>	Sở Giao thông vận tải	<p>Theo phân cấp quản lý, UBND huyện Hương Hóa trả lời các kiến nghị này.</p> <p>Trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, theo tính chất của các tuyến đường nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Hương Hóa nghiên cứu, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan đề xuất các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện.</p>	
4	<p>Cử tri xã Gio Hải (huyện Gio Linh) kiến nghị: Tuyến đường cơ động từ Cửa Việt đến nam Cửa Tùng đã xuống cấp và đang được thi công sửa chữa; tuy nhiên việc tu sửa tiến độ quá chậm, gây khó khăn cho nhân dân đi lại, xảy ra một số vụ tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.</p>	Sở Giao thông vận tải	<p>Tuyến QL.9D, đoạn từ Km0÷Km14+600 (Tuyến đường cơ động từ Cửa Việt đến Nam cầu Cửa Tùng); trong những năm qua Sở GTVT đã thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng mặt đường BTN từ 6m lên 7m từ nguồn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ trung ương. Cụ thể: Năm 2020: Xử lý điểm tiềm ẩn, mất ATGT tại Km14+100, Km16+200 và sửa chữa hệ thống ATGT, QL.9D; Năm 2022: Sửa chữa các đoạn Km6+500÷Km8+250, Km10+050÷Km11+300, QL.9D; Năm 2023: đang sửa chữa đoạn Km8+140÷Km10+139, Km11+300 ÷ Km13+550, QL.9D. Đoạn Km1+843 ÷ Km3+452 đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện. Đoạn còn lại Km4+459÷Km6+500, đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện thi công xây dựng. Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, do một số ảnh hưởng bất lợi của thời tiết gây ra đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu, có các giải pháp nhằm sớm hoàn thiện hạng mục, tạo điều kiện đi lại cho người dân. Đến nay cơ</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			bản các công trình đã hoàn thành và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Đối với các dự án đang triển khai, hiện Sở đã chỉ đạo Ban quản lý cũng như các đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực máy móc sớm hoàn thành thi công công trình và đưa vào khai thác sử dụng.	
5	Cử tri xã Tà Long (huyện Đakrông) kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), đoạn từ cầu trần Ly Tôn đến thôn Xi Pa với chiều dài là 4 km bị xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều đoạn do sạt lở nhiều lần có nguy cơ mất an toàn khi người dân đi lại. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm có phương án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn và thuận tiện khi đi lại, vận chuyển hàng hoá của bà con nhân dân trên tuyến đường này.	Sở Giao thông vận tải	Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn từ cầu treo Đakrông đi Huế) tuyến Quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông cũng như đảm bảo ATGT trên tuyến; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và các sở ngành liên quan trao đổi với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải để tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Giao thông vận tải xem xét đầu tư các đoạn tuyến trên.	
6	Cử tri xã Đakrông (huyện Đakrông) kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng cần có phương án để đảm bảo an toàn giao thông đường Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay. Hiện nay, tuy mặt đường yếu, nhiều chỗ cong nguy hiểm nhưng lưu lượng xe lưu thông hàng ngày rất đông, đặc biệt là xe chở than.	Sở Giao thông vận tải	Tuyến QL.15D có chiều dài 12,20Km, có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km305+347, điểm cuối tại Cửa khẩu quốc tế La Lay; là tuyến Quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Sở GTVT là đơn vị được ủy thác quản lý; trong những năm qua Sở GTVT triển khai đầu tư sửa chữa, nền mặt đường cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông bằng nguồn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ trung ương. Hiện nay, do nhu cầu vận tải gia tăng đột biến, lưu lượng phương tiện xe có trọng tải lớn, xe container tăng cao, làm cho việc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 15D rất khó khăn, đặc biệt tại các góc cua có bán kính nằm nhỏ, khuất tầm nhìn đã làm hạn chế khả năng lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. UBND tỉnh đã có văn bản số 1631/UBND-KT ngày 13/4/2023 gửi Bộ GTVT đề nghị sửa chữa hư hỏng mặt đường, xử lý các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị. Ngày 27/4/2023, Bộ GTVT có văn bản trả lời số 4376/BGTVT-KCHT trong đó giao Cục ĐBVN kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hư hỏng, rà soát, đánh giá để trình Bộ GTVT trong kế hoạch bảo trì năm 2024. Sở GTVT đã văn bản số 1006/SGTVT-BT ngày 25/5/2023 gửi Cục ĐBVN trong đó đề nghị xử lý các vị trí nguy hiểm trên tuyến QL15D với tổng kinh phí khoảng 106,2 tỷ đồng. Và Cục ĐBVN đã có văn bản số 3400/CĐBVN-KHĐT ngày 30/5/2023 gửi Bộ GTVT đề xuất sửa chữa các hư hỏng trên Quốc lộ 15D vào kế hoạch bảo trì năm 2024. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thành các thủ tục để sớm hoàn thành công tác sửa chữa, đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến.	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
7	Cử tri xã A Bung (huyện Đakrông) kiến nghị: Cầu tràn Ăng Treng tại thôn A Bung, xã A Bung cách Quốc lộ 15D khoảng 50m, hàng năm vào mùa mưa lũ do lưu lượng dòng chảy khe Ăng Treng rất lớn nên cầu tràn này thường xuyên bị ngập sâu, hư hỏng gây chia cắt thôn La Hót của xã A Bung và cản trở hoạt động giao thương hàng hóa. Đề nghị UBND tỉnh quantâm, đầu tư xây dựng cầu Ăng Treng (khoảng 30m) giúp cho việc lưu thông phương tiện, hàng hóa trên quốc lộ 15D trong mùa mưa lũ.	Sở Giao thông vận tải	Đây là tuyến đường huyện, theo phân cấp, UBND huyện Đakrông trả lời nội dung này. Đối với xã A Bung, năm 2023, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương triển khai thực hiện công trình <i>Sửa chữa tràn Khe Ân Tri - đường vào thôn Abung</i> . Theo tính chất của các tuyến đường nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, UBND huyện Đakrông nghiên cứu, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện.	
8	Cử tri xã Thanh An (huyện Cam Lộ) kiến nghị: Đoạn đường từ Cầu Sông Hiếu nối với đường xuyên Á bố trí giải phân cách chưa phù hợp vì vậy từ khi đưa vào sử dụng đã có nhiều vụ tai nạn giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng bố trí bảng giảm tốc độ phù hợp hơn đồng thời bố trí hệ thống đèn chiếu sáng để người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn.	Sở Giao thông vận tải	Về nội dung này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GTVT phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan như Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Cam Lộ; Khu Quản lý đường bộ II sẽ tổ chức kiểm tra hiện trường và có báo cáo UBND tỉnh đề xuất giải pháp xử lý.	
9	Cử tri Phường Đông Lương có ý kiến: Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí lắp đặt tín hiệu an toàn giao thông tại đường Thuận Châu. Vì trên tuyến đường Thuận Châu lưu lượng người tham gia giao thông đông, chủ yếu là phụ huynh đưa đón học sinh tại trường Mầm non Đông Lương cơ sở 2. Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đề nghị các cấp cóthẩm quyền quan tâm giải quyết	Sở Giao thông vận tải	Tuyến ĐT.578b đoạn từ QL.1 đến cầu Đại Lộc (đường Thuận Châu). Hiện là tuyến đường kết nối các xã phía đông huyện Triệu Phong với thành phố Đông Hà; tuyến đường thường xuyên có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn. Trong quá trình quản lý khai thác sử dụng, Sở GTVT đã thực hiện việc bố trí hệ thống biển báo, các cụm sơn gờ giảm tốc... đầy đủ tại các vị trí giao cắt, vị trí qua trường học, đường cong nguy hiểm; và tại vị trí giao với Quốc lộ 1 đã bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến. Trong năm 2022, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến triển khai lắp đặt hệ thống an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường Thuận Châu, thành phố Đông Hà tại văn bản số 2203/SGTVT- KCHT ngày 22/11/2022. Trong đó, đã hoàn thành việc lắp đặt các biển báo W.245 (a,b) "Đi chậm" tại hai đầu đoạn qua Trường mầm non phường Đông Lương (cơ sở 2) và sơn gờ giảm tốc toàn bộ mặt đường đoạn qua trước Trường. Trong quá trình khai thác sử dụng; UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT và các đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí gây nguy hiểm cho người dân trên tuyến để đưa ra các giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời; đảm bảo an toàn giao thông.	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
V	Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế: 08 nội dung			
1	Cử tri thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh) kiến nghị: Tình quan tâm xây dựng nhà văn hóa các khu phố sau sáp nhập để tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt, hội họp, vì hiện nay quy mô nhà văn hóa nhỏ, không phù hợp với số lượng cử tri tham gia hội họp sau sáp nhập.	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	<p>Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương trong tình quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa nói chung, nhà văn hóa nói riêng tại các xã, phường, thị trấn từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn từ ngân sách khác và nguồn xã hội hóa... Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong đó có nhà văn hóa các khu phố sau khi sáp nhập.</p> <p>Giai đoạn 2021-2025, nguồn đầu tư công trung hạn của tỉnh đã được phân bổ cho các ngành và các địa phương; danh mục các chương trình, dự án cũng được phê duyệt và có kế hoạch bố trí nguồn vốn. Do đặc thù đô thị nên thị trấn Hồ Xá không thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.</p> <p>Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, không đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho các địa phương sau khi sáp nhập trên địa bàn tỉnh nói chung và nhà văn hóa các khu phố của thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh nói riêng.</p> <p>Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang trình Chính phủ Chương trình MTQG về chấn hưng văn hóa, phát triển con người toàn diện giai đoạn 2016-2030, tầm nhìn đến 2045; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp đề xuất kinh phí và nhiệm vụ của Chương trình để trình Bộ VH,TT&DL đề xuất Chính phủ bố trí các nguồn vốn. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh khảo sát để đề xuất kinh phí trong đó có việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở (Nhà văn hóa, khu thể thao) trong giai đoạn 2026-2030.</p> <p>Trước mắt, huyện Vĩnh Linh, thị trấn Hồ Xá huy động, làm tốt công tác xã hội hóa bằng nhiều hình thức để đảm bảo chỗ ngồi, điều kiện sinh hoạt cho nhân dân tại các nhà văn hóa.</p>	
2	Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Hiện nay, một số di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng (hai bia di tích cấp tỉnh, bia vua Minh Mạng sông Vĩnh Định tại xã Hải Định, Đình làng Câu Nhi xã Hải Phong), kiến nghị tỉnh đầu tư tôn tạo, sửa	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	<p>- Đối với hai bia di tích Vua Minh Mạng sông Vĩnh Định tại xã Hải Định có tên đầy đủ là: Bia “Quá Vĩnh Định hà thập nhị vận” và “Vĩnh Định hà cảm tác”, gọi tắt là diềm di tích Bia “Vĩnh Định hà cảm tác” thuộc thôn Câu Hoan, xã Hải Định, huyện Hải Lăng.</p> <p>Di tích được UBND tỉnh xếp hạng cấp tỉnh tại Quyết định số 707/QĐ-UB ngày 12/7/1996 và phân cấp cho UBND huyện quản lý tại Quyết định số 706/QĐ-UB, ngày 12/7/1996. Di tích đã có đầy đủ hồ sơ khoa học và pháp lý.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	chữ; năm 2019 tỉnh đưa vào lập hồ sơ tôn tạo di tích bia Bùi Dục Tài đến nay chưa được đầu tư, đề nghị tỉnh quan tâm.		<p>Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có số lượng di tích khá lớn (<i>trên 500 di tích bao gồm 561 di tích thành phần</i>). Trong những năm qua, mặc dù đã có sự quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa, nhiều di tích đã được đầu tư tôn tạo, tu bổ nhằm phát huy giá trị của từng di tích. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách tỉnh khó khăn nên công tác đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích còn hạn chế. Trong giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh tập trung đầu tư bảo tồn, tôn tạo một số di tích cần được đầu tư tôn tạo đã có trong danh mục đầu tư theo lộ trình Nghị quyết số 167/NQ- HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh. Vì vậy đề nghị UBND huyện Hải Lăng chỉ đạo UBND xã Hải Định chủ động đẩy mạnh công tác kêu gọi xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn.</p> <p>- Đối với Di tích quốc gia Đình làng Câu Nhi xã Hải Phong: Theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy hệ thống di tích lịch sử văn hoá tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND tỉnh, di tích được đầu tư bảo tồn, tôn tạo năm 2023 với mức đầu tư 2.100 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 1.680 triệu đồng, xã hội hoá 420 triệu đồng.</p> <p>Ngày 13/4/2023, Sở VH,TT&DL có Công văn số 570/SVHTTDL-QLDSVH về thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đình làng Câu Nhi và Danh nhân Bùi Dục Tài. Hiện nay, UBND huyện Hải Lăng đang chỉ đạo địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.</p> <p>- Đối với Di tích bia Bùi Dục Tài: Đã được UBND tỉnh xếp hạng cấp tỉnh tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 16/11/2017.</p> <p>Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành khảo sát, đề xuất dự án đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Mộ Tiến sĩ Bùi Dục Tài”, dự kiến khởi công xây dựng trong năm 2023. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 9 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư phù hợp với tiến độ bố trí vốn, ưu tiên thi công khu lăng mộ trước.</p>	
3	Cử tri xã A Ngo (huyện Đakrông) kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ nguồn lực về bảo tồn các giá trị văn hóa Pa Kô -Vân Kiều gồm các nhạc cụ như: “Cồng, chiêng, thanh la, khèn, trống, sừng trâu”...các	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Xã A Ngo hiện có 08 di sản văn hoá phi vật thể gồm Lễ hội A Rieu Ping của người Tà Ôi/Pa Kô, hôn nhân truyền thống của người Tà Ôi/Pa Kô, tang ma truyền thống của người Tà Ôi/Pa Kô, Lễ mừng lúa mới của người Tà Ôi/Pa Kô, Tín ngưỡng thờ cúng chủ đất của người Tà Ôi/Pa Kô, Bài thuốc chữa bệnh dân gian, Tục uống rượu cần của người Tà Ôi/Pa Kô, Rượu đoác của người Tà Ôi/Pa Kô.	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>lễ hội truyền thống như “A Riêu Piing, A Za, ka Nia...; hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động các đội nghệ nhân, nhất là những người thợ sản xuất ra các nhạc cụ và người truyền dạy lại cho thế hệ sau, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc của đồng bào Pa Kô –Vân Kiều trên địa bàn huyện.</p>		<p>Thực hiện chính sách về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành liên quan, của UBND tỉnh Quảng Trị; thời gian vừa qua, UBND huyện Đakrông đã xây dựng và ban hành Đề án 143/ĐA-UBND ngày 30/6/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Đakrông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó có các nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Theo đó các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số được đề ra một cách cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương làm cơ sở chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.</p> <p>Năm 2022, từ nguồn kinh phí sự nghiệp Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hỗ trợ hơn 170 triệu đồng để thực hiện các nội dung: Kiểm tra, khảo sát đánh giá về Di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng tại địa bàn các xã miền núi của hai huyện Hướng Hoá và Đakrông; Hỗ trợ các đội công chiêng, hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống...</p> <p>Đến nay, huyện Đakrông có 09 nghệ nhân người dân tộc thiểu số được Chủ tịch nước phong tặng nghệ nhân ưu tú; có 01 di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Ariéupiing đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.</p> <p>Năm 2023, theo kế hoạch, UBND huyện Đakrông phối hợp với Sở VH,TT&DL tiến hành các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Vân Kiều, Pa Kô đó là: Hỗ trợ kinh phí để sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa dụng cụ, nhạc của Pa Kô –Vân Kiều như: Cồng, chiêng, thanh la, khèn, trống, sừng trâu...; hỗ trợ kinh phí để bảo tồn, phục dựng một trong các Lễ hội truyền thống như “Ariéupiing, A Za, ka Nia...; Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 20 đội văn nghệ tại các thôn bản đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ thành lập 01 CLB dân ca, dân vũ; hỗ trợ kinh phí cho các nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, lưu truyền văn hóa truyền thống đồng bào Pa Kô - Vân Kiều; Tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao truyền thống đồng bào Pa Kô – Vân Kiều.</p> <p>Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đề xuất đầu tư nguồn kinh phí cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đakrông nói chung và xã A Ngo nói riêng.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
4	<p>Cử tri thôn Pa Ngày, thôn Ngược xã Tà Long (huyện Đakrông) kiến nghị: Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền việc mở rộng đối tượng thụ hưởng chế độ qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá được quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn cho học sinh mầm non, vì hiện nay trên địa bàn thôn Ngược, thôn Pa Ngày nhiều cháu mầm non đi học phải qua sông suối rất khó khăn, quãng đường đi lại khá xa.</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo</p>	<p>Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ có đối tượng áp dụng là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.</p> <p>Đối với cấp học mầm non, hiện nay Chính phủ có chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.</p> <p>Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp đối với trẻ em cấp học mầm non, trong đó đề nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.</p>	
5	<p>Cử tri các xã, thị trấn huyện Gio Linh kiến nghị: Ngày 08/12/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35 về việc thực hiện chế độ lương, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn tại các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, hiện nay với mức lương quá thấp không đảm bảo được cuộc sống cho các cô nuôi làm việc tại các trường mầm non, trong khi đó công việc rất áp lực, vất vả. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho các cô nuôi an tâm công tác.</p>	<p>Sở Giáo dục và Đào tạo</p>	<p>Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 31/12/2018 của HĐND tỉnh về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị, trong đó, quy định mức tiền lương theo mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm nhân (x) 1,07 áp dụng cho lao động có tay nghề là phù hợp với quy định của Luật Lao động. Nghị quyết cũng quy định “- Khuyến khích các địa phương, đơn vị huy động nguồn xã hội hóa để:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hỗ trợ thêm lương với mức tối đa không quá 50% lương tối thiểu vùng; + Hỗ trợ lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 03 tháng còn lại của năm đối với vùng thuận lợi, vùng khó khăn”. <p>Căn cứ Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 31/12/2018 của HĐND tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND huyện Gio Linh ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 về việc bổ sung dự toán chi năm 2023 cho các đơn vị trường học từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu giao đầu năm để hỗ trợ cho các nhân viên dinh dưỡng hợp đồng nấu ăn trên địa bàn huyện với số tiền 211.200.000 đồng.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 31/12/2018 của HĐND tỉnh nâng mức lương được hưởng đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh vào thời điểm phù hợp.</p> <p>Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu trình HĐND cấp huyện ban hành chính sách hỗ trợ thêm tiền lương đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn quản lý theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 31/12/2018 của HĐND tỉnh.</p>	
6	<p>Cử tri các xã của huyện Triệu Phong kiến nghị: Các cấp có chính sách thu hút việc làm để tạo điều kiện cho con em do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ TP Hồ Chí Minh trở về quê chưa có việc làm.</p>	<p>Sở Lao động-Thương binh và Xã hội</p>	<p>Để thực hiện các chính sách thu hút, tạo việc làm cho con em chưa có việc làm; do đại dịch Covid-19 nên người lao động từ các tỉnh phía Nam, TP Hồ Chí Minh trở về quê có nhu cầu tìm kiếm việc làm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách việc làm, vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động để người lao động nắm bắt, từ đó tìm được việc làm phù hợp. + Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, đa dạng hóa các hình thức kết nối cung cầu lao động, giúp người sử dụng lao động và người lao động gặp nhau để người lao động dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp. + Đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tổ chức đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, giới thiệu học nghề cho người lao động. + Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu; tư vấn, cung ứng, giới thiệu việc làm trong tỉnh, trong nước, nước ngoài; + Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động. + Đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện người lao động trước khi đưa người lao động đi làm việc ở ngoài nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động khi làm việc ở ngoài nước đồng thời hỗ trợ giải quyết việc làm khi người lao động hết hạn hợp đồng, về nước làm việc. + Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. 	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>- Đối với địa bàn huyện Triệu Phong, để góp phần nâng cao công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tại địa phương; ngày 23/3/2023, UBND huyện Triệu Phong đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023; theo đó, UBND huyện Triệu Phong đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, đồng thời giao các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Sở Lao động - TB&XH phối hợp với UBND huyện Triệu Phong, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động cho 90 đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ; trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tư vấn, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện.</p> <p>Trước tình trạng người lao động mất việc làm, giảm giờ làm trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê do dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo và các cấp, các ngành chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng và triển khai những kế hoạch, chương trình, chính sách cụ thể trong việc thực hiện phát triển thị trường lao động, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các Chi nhánh của Trung tâm tăng cường cung cấp thông tin, giới thiệu việc làm ngay cho những người lao động bị mất việc làm... Trong 5 tháng đầu năm, các ngành, địa phương đã tổ chức thông tin thị trường lao động cho 18.700 lượt người; tư vấn về việc làm, học nghề cho 13.550 lượt người, thực hiện có hiệu quả 13 sản giao dịch việc làm. Giải quyết việc làm (số liệu tính đến ngày 15/5/2023): 6.728 lượt lao động. Trong đó: Làm việc trong tỉnh: 2.828 lượt lao động; làm việc ngoài tỉnh: 3.100 lượt lao động; Làm việc ở nước ngoài: 800 lao động (trong đó xuất khẩu lao động: 793 lao động, chia theo các thị trường: Đài Loan: 228 lao động; Nhật Bản: 405 lao động; Hàn Quốc: 152 lao động; Khác: 08 lao động).</p> <p>Riêng tại các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, trong 5 tháng đầu năm 2023 đã giải quyết việc làm: 1.265 lượt lao động (Làm việc trong tỉnh: 687 lượt lao động; làm việc ngoài tỉnh: 428 lượt lao động; Làm việc ở nước ngoài: 150 lao động).</p>	
7	<p>Cử tri xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) kiến nghị: Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi chưa được quan tâm đúng mức, đề xuất có chế độ khám bệnh định kỳ cho người cao tuổi.</p>	Sở Y tế	<p>Theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thì người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần một năm (01 lần/năm). Tuy nhiên trong 2 năm 2021 và 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại xã Vĩnh Tú bị trì hoãn. Theo kế hoạch năm 2023 đã được Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Vĩnh Tú phê duyệt, Trạm Y tế xã Vĩnh Tú sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi của xã vào tháng 6/2023</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
8	Cử tri xã Hiền Thành (Vĩnh Linh) kiến nghị: các cấp quan tâm, điều chỉnh về chất lượng cấp phát thuốc khám, chữa bệnh nhận từ bảo hiểm y tế chưa đáp ứng cho người bệnh, phải mua thêm ngoài danh mục bảo hiểm chi trả chi phí cao.	Sở Y tế	Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BYT về việc Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (nay là thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023), do đó khi người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh thì chỉ được sử dụng thuốc theo hạng Bệnh viện gồm Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I, bệnh viện hạng II, bệnh viện hạng III. Đối với cơ sở khám chữa bệnh là trạm y tế hoặc y tế cơ quan và tương đương chỉ sử dụng một số thuốc giới hạn giành cho các cơ sở này. Vì vậy, khi bệnh nhân đến khám tại Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế có nhu cầu sử dụng một số thuốc nằm trong danh mục thuốc thuộc quỹ BHYT thanh toán nhưng chỉ được sử dụng ở các bệnh viện hạng II, hạng I trở lên nên tại Trạm Y tế/Trung tâm Y tế không thể kê đơn thuốc ở tuyến trên được.	
VI	Lĩnh vực nội chính - pháp chế: 07 nội dung			
1	Cử tri xã Hướng Linh (Hướng Hóa) kiến nghị: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/07/2018 về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Tuy nhiên, đến nay cán bộ, công chức trên địa bàn xã vẫn chưa được hưởng chính sách này. Kính đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể để cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số được hưởng theo chế độ, chính sách nghị quyết đã đề ra.	Sở Nội vụ	<p>- Về hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030; Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND và Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 307/SNV-CCVC ngày 16/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số theo chính sách của tỉnh. Theo đó đã quy định, hướng dẫn rất chi tiết các nội dung: thời gian tổ chức, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra; thẩm quyền cử đi đào tạo, thành phần hồ sơ đề nghị đi đào tạo, quy trình chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, thời gian được tính để hỗ trợ...</p> <p>- Về kiến nghị chi trả kinh phí đào tạo theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND đối với cán bộ, công chức xã Hướng Linh: Qua rà soát (Báo cáo số 161/BC-UBND ngày 20/3/2023 của UBND huyện Hướng Hóa), thời gian gần đây có 06 cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số hiện đang công tác tại xã Hướng Linh tham gia các lớp đào tạo đại học và đã tốt nghiệp ra trường, tuy nhiên tất cả các trường hợp trên đều đi học trước thời điểm Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành (ngày 28/7/2018), do đó không thuộc trường hợp được hưởng chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
2	<p>Cử tri xã Gio Mai và nhiều xã Gio Linh kiến nghị: HĐND-UBND tỉnh cần quan tâm bố trí đội ngũ và có chính sách nâng phụ cấp đối với công tác viên khuyến nông và thú y tại các xã, thị trấn để động viên, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời đề nghị HĐND-UBND tỉnh quan tâm đưa lực lượng khuyến nông, thú y vào vào đội ngũ bán chuyên trách Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh.</p>	Sở Nội vụ	<p>Thực hiện Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1023/UBND-NC ngày 16/3/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND quy định mỗi xã, phường, thị trấn chỉ có 01 nhân viên khuyến nông và 01 nhân viên thú y được hỗ trợ trợ cấp hàng tháng, mức phụ cấp 1,15. Mức phụ cấp hiện nay của nhân viên khuyến nông và thú y tương đương với mức phụ cấp của một số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh. Do điều kiện nguồn thu ngân sách rất khó khăn nên HĐND tỉnh quy định hỗ trợ chi trả mức phụ cấp như trên, vì vậy không có cơ sở để tăng mức phụ cấp.</p> <p>Hiện nay, Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh đã bố trí hết số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã (cấp xã loại 1 gồm 14 người, cấp xã loại 2 gồm 12 người, cấp xã loại 3 gồm 10 người) theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, vì vậy không thể bố trí nhân viên khuyến nông và thú y vào đội ngũ người hoạt động không chuyên trách quy định tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh. Do đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định mức hỗ trợ ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông, thú y và giao cho cấp huyện tuyển chọn, chi trả phụ cấp đối với nhân viên khuyến nông và thú y.</p>	
3	<p>Cử tri xã Hiền Thành (Vĩnh Linh) kiến nghị: Xem xét xác định phiên hiệu thanh niên xung phong cho “Đơn vị thủy lợi La Ngà”, đã lập hồ sơ đề nghị từ năm 2017, đến nay qua nhiều lần xác minh, đề xuất các cơ quan từ huyện đến Sở Nội vụ. Năm 2019, Sở Nội vụ phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định phiên hiệu của đơn vị là đủ điều kiện. Tuy nhiên từ hội nghị đó đến nay chưa có kết quả, đề nghị có thông tin trả lời việc giải quyết.</p>	Sở Nội vụ	<p>- Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, ngày 11/10/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và các nhân chứng lịch sử có liên quan để làm rõ về quá trình hình thành, tổ chức và hoạt động của đơn vị Trung đoàn Xây dựng kinh tế huyện Bến Hải. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định còn gặp khó khăn, vướng mắc về thành phần hồ sơ, giấy tờ gốc không đầy đủ. Sau khi tổng hợp Biên bản và các giấy tờ có liên quan, ngày 22/11/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 789/SNV-XDCQCTTN gửi Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP Trung đoàn Xây dựng kinh tế huyện Bến Hải. Ngày 20/02/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 854/BNV-CTTN trả lời Công văn nói trên, ý kiến như sau:</p> <p>+ Về tài liệu bổ sung gửi kèm Công văn số 789/SNV-XDCQCTTN ngày 22/11/2019 của Sở Nội vụ (gồm biên bản cuộc họp và ý kiến xác nhận của nhân chứng lịch sử): Các tài liệu này chưa phải là tài liệu gốc hoặc tài liệu lập trước năm 1995 (trước khi Trung ương đoàn ban hành Quyết định số 444/QĐ-TƯĐTN ngày 14/11/1995 về việc tặng kỷ niệm chương thanh niên xung phong và trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 về chính sách đối với thanh niên xung phong), do vậy chưa có cơ sở khẳng định đơn vị này là thanh niên xung phong.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>+ Về quy trình, thủ tục xác nhận phiên hiệu TNXP đối với đơn vị Thủy lợi La Ngà: Để có thêm cơ sở xác nhận lực lượng lao động tham gia đơn vị Thủy lợi La Ngà là đơn vị thanh niên xung phong, Bộ đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung tài liệu và thực hiện theo quy trình Bộ đã có ý kiến tại Công văn số 2871/BNV-CTTN ngày 27/6/2019 và Công văn số 4546/BNV-CTTN ngày 20/9/2019 để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.</p> <p>- Ngày 31/3/2020, Sở Nội vụ có buổi làm việc với BLL Công trường Thủy lợi La Ngà để trao đổi các khó khăn, vướng mắc, yêu cầu BLL bổ sung thêm các tài liệu có liên quan.</p> <p>- Ngày 03/4/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 282/SNV-XDCQCTTN và Công văn số 283/SNV-XDCQCTTN gửi Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế để phối hợp tìm kiếm tài liệu xác nhận phiên hiệu TNXP, đồng thời, cử công chức của Sở Nội vụ trực tiếp phối hợp tìm kiếm để đảm bảo kịp thời. Tuy nhiên, không tìm thấy các giấy tờ, tài liệu gốc nào có liên quan.</p> <p>- Sở Nội vụ đề nghị BLL Công trường Thủy lợi La Ngà rà soát, tìm kiếm các tài liệu lịch sử truyền thống có liên quan đến việc xác định là đơn vị TNXP. Tuy nhiên, đến nay, BLL vẫn chưa bổ sung được thêm tài liệu nào có liên quan.</p> <p>- Từ những khó khăn, vướng mắc của nhiều địa phương gặp phải, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo sửa đổi Thông tư số 18/2014/TT-BNV gửi xin ý kiến các địa phương (02 lần). Trong đó, Sở Nội vụ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư theo hướng đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị TNXP chưa được xác nhận và phù hợp với điều kiện thực tiễn, theo đó trong trường hợp đơn vị không còn lưu trữ các giấy tờ cần thiết quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-BNV thì có thể bổ sung các tài liệu có liên quan khác như: Biên bản tổ chức hội thảo xin ý kiến của các nhân chứng lịch sử là lãnh đạo, quản lý đơn vị, lãnh đạo chính quyền, cán bộ Đoàn địa phương ở thời điểm đơn vị thanh niên xung phong được thành lập; Các công trình do đơn vị TNXP thực hiện; Một trong các tài liệu như lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử thanh niên xung phong; lịch sử hoặc kỷ yếu truyền thống của ngành, của các đơn vị... (nếu có). Tuy nhiên, đến nay sau 01 năm xin ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ vẫn chưa ban hành Thông tư sửa đổi nói trên. Vì vậy, Sở Nội vụ chưa có đủ cơ sở pháp lý để tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xác nhận phiên hiệu TNXP cho đơn vị Công trường Thủy lợi La Ngà.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
4	<p>Cử tri huyện Hải Lăng kiến nghị: Về đề án vị trí việc làm, UBND tỉnh phê duyệt đề án các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; trong khi đó các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thì chưa được phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ giải trình, làm rõ.</p>	Sở Nội vụ	<p>- Đối với vị trí việc làm các cơ quan hành chính: Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; theo đó điều 14 quy định trách nhiệm của Bộ trưởng là hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương, nhưng hiện nay chỉ có Thông tư hướng dẫn VTVL của Bộ Nội vụ, Bộ GTVT, Bộ Công thương. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1843/BNV-TCBC ngày 06/5/2022 về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, trong thời gian các Bộ, ngành chưa ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, để có cơ sở cho việc bố trí, tuyển dụng, sử dụng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính một cách khoa học, chính xác, đảm bảo theo đúng các quy định, Sở Nội vụ đã tham mưu Công văn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm (tạm thời), trình UBND tỉnh phê duyệt (Công văn số 587/SNV-TCBC ngày 10/6/2022), tham mưu Công văn đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng điều chỉnh vị trí việc làm (Công văn số 790/SNV-TCBC ngày 27/7/2022, Công văn số 382/SNV-TCBC ngày 29/3/2023).</p> <p>- Hiện nay, thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư hướng dẫn của các Bộ về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành (Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ, Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải, Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23/3/2023 của Bộ Công thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương), Sở Nội vụ đang thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thuộc UBND cấp huyện theo các quy định mới. Đối với các cơ quan chưa có hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành của các Bộ, ngành, Sở Nội vụ đang thẩm định Đề án vị trí việc làm tạm thời.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
5	<p>Cử tri xã Tà Long (Đakrông) kiến nghị: Hiện nay, đội ngũ những người có uy tín, già làng trưởng bản có nhiều đóng góp rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện. Các chế độ, chính sách đối với người uy tín, già làng trưởng bản được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (chi bao gồm các hoạt động thăm hỏi động viên nhân các dịp lễ, tết), nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của những người có uy tín trong cộng đồng. Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét và có chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người có uy tín, già làng trưởng bản.</p>	Sở Nội vụ	<p>Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định ở thôn, tổ dân phố có 03 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước (Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận); những người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng mức bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí và các nguồn quỹ khác. Vì vậy, không có cơ sở để quy định chế độ phụ cấp hàng tháng đối với người có uy tín, già làng trưởng bản.</p>	
6	<p>Cử tri xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) kiến nghị: Hàng năm tỉnh cấp ngân sách hoạt động cho các chi hội đoàn thể (1.500.000 đ/chi hội), trong nguồn ngân sách này có trừ 10% tiết kiệm chi, đề nghị các cấp nghiên cứu không giảm 10% tiết kiệm chi ở các chi hội để cơ sở có thêm kinh phí hoạt động.</p>	Sở Tài chính	<p>Hàng năm, sau khi thảo luận dự toán với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán cho các địa phương, trong đó bố trí đủ kinh phí khoán hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố là 1.500.000 đồng/tổ chức/năm và không trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên đối với khoản kinh phí này (khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh). Về nội dung này, UBND huyện Cam Lộ đã có văn bản giải trình tại Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 07/4/2023.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
7	<p>Cử tri xã A Bung (huyện Đakrông) kiến nghị: Các xã biên giới của huyện Đakrông đều có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nguồn lực còn hạn chế. Kính đề nghị UBND tỉnh hàng năm cần quan tâm bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động kết nghĩa Bản – Bản với các thôn của các xã biên giới của nước CHDCND Lào, góp phần thắt chặt và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc trên tuyến biên giới.</p>		<p>Thực hiện tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt-Lào, thảo luận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh giáp biên giới của nước bạn Lào; hàng năm ngân sách tỉnh đã bố trí kinh phí hỗ trợ các công trình về y tế, giáo dục, giao thông, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác...; hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cho Công an các xã giáp biên giới;... Ngoài ra, tổ chức các đoàn công tác để trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức các lớp tập huấn cho các lực lượng thuộc 2 tỉnh Savanakhet và Salavan.</p> <p>Thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia năm 2019-2029” (Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh), hàng năm Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ an ninh, trật tự biên giới và hỗ trợ hoạt động kết nghĩa Bản – Bản.</p> <p>Đối với các hoạt động kết nghĩa Bản – Bản với các xã giáp biên giới do huyện triển khai thực hiện, đề nghị huyện Đakrông chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách và phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương</p>	
VII	<p>Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần: 08 nội dung</p>			
1	<p>Cử tri Phường Đông Lương (Đông Hà) kiến nghị: Việc giải quyết chế độ BHYT và hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong tham gia xây dựng công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn đã kiến nghị nhiều lần chưa được xem xét giải quyết</p>	Sở Nội vụ	<p>Lực lượng thanh niên xung phong tham gia công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn thuộc đối tượng thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975. Hiện nay, mới chỉ có quy định giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ); thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam (theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ) và TNXP xung phong tham gia chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, chưa có quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975.</p>	
2	<p>Cử tri nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiến nghị (đề xuất rất nhiều lần, được UBND tỉnh trả lời, tuy nhiên cử tri thấy rằng việc trả lời chưa thỏa đáng và tiếp tục kiến nghị): Theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-</p>	Sở Nội vụ	<p>- Về đề nghị tăng phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Theo quy định của Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh thì mức phụ cấp hàng tháng người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 1,15 đến 1,26 mức lương cơ sở tùy theo chức danh. Theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ khoản kinh phí chi trả phụ cấp chi trả phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	<p>HĐND, ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh: Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ tăng phụ cấp đối với các chức danh chuyên trách (khối lượng công việc nhiều) và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; Trưởng, Phó các đoàn thể thôn, bản, khu phố; Phó các đoàn thể thôn loại II sau sáp nhập; cán bộ Tổ, Hội, phân hội các tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư, chế độ hoạt động của các đoàn thể, nhất là đối với những thôn mới sáp nhập dân số đông, địa bàn rộng, gặp nhiều khó khăn; đối với cán bộ bán chuyên trách mà kiêm nhiệm thêm một chức danh bán chuyên trách khác thì nên cho hưởng nguyên mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm; hiện tại, việc phụ cấp cho các chức danh ở thôn sáp nhập bằng với thôn không thực hiện chủ trương sáp nhập là bất cập.</p>		<p>(cấp xã loại I: 16.0 , cấp xã loại II: 13.7, cấp xã loại III: 11.4 mức lương cơ sở), Quy định mức phụ cấp như trên là đã sử dụng hết toàn bộ kinh phí của trung ương khoán để chi trả phụ cấp, ngoài ra còn sử dụng một phần ngân sách của tỉnh để bổ sung chi trả để có mức phụ cấp như hiện nay. Mặc dù Quảng Trị là một tỉnh nghèo hơn một số tỉnh khác nhưng vẫn hỗ trợ thêm ngân sách để chi trả phụ cấp. Đối với các tỉnh như: Quảng Ninh, Hải Phòng có điều kiện KT-XH phát triển hơn tỉnh Quảng Trị nhưng vẫn chi trả phụ cấp theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP và không hỗ trợ thêm từ ngân sách của tỉnh. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, sau khi Chính phủ ban hành sẽ xem xét trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2021 của HĐND tỉnh lúc đó nếu Chính phủ tăng mức khoán phụ cấp thì sẽ xem xét tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã.</p> <p>- Về đề nghị tăng phụ cấp cho Trưởng, Phó các đoàn thể thôn, bản, khu phố; Phó các đoàn thể thôn loại II sau sáp nhập; cán bộ Tổ, Hội, phân hội các tổ chức chính trị xã hội ở khu dân cư, chế độ hoạt động của các đoàn thể, nhất là đối với những thôn mới sáp nhập dân số đông, địa bàn rộng, gặp nhiều khó khăn: Đối với Trưởng và Phó các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố theo quy định hiện nay không được hưởng phụ cấp (ở thôn, tổ dân phố chỉ có 03 người được hưởng phụ cấp: Trưởng thôn, khu phố; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT), mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc của thôn; mức bồi dưỡng theo Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2021 của HĐND tỉnh quy định tối thiểu 450.000 đồng/người/tháng, tối đa không quá 50% mức phụ cấp của Trưởng Ban công tác Mặt trận nơi người đó tham gia công tác. Mức bồi dưỡng này còn thấp so với thu nhập xã hội, thời gian tới khi sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND sẽ đề nghị HĐND tỉnh xem xét.</p> <p>- Kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH của thôn, tổ dân phố được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND (thôn đặc biệt khó khăn 2 triệu đồng/tổ chức/năm, thôn còn lại 1,5 triệu đồng/tổ chức/năm để hỗ trợ thêm việc chi trả các hoạt động và bồi dưỡng cho cán bộ). Kinh phí hỗ trợ do chính sách riêng của tỉnh, còn trung ương không quy định việc hỗ trợ.</p> <p>- Hiện tại phụ cấp cán bộ thôn sáp nhập bằng thôn không sáp nhập là bất cập: Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Khu phố trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận theo số lượng hộ gia đình, đối với thôn có 350 hộ gia đình trở lên thì khoán mức phụ cấp bằng 5.0 lần mức lương cơ sở. Vì vậy nếu thôn sáp nhập mà số lượng hộ gia đình chưa đủ 350 hộ thì khoán mức phụ cấp bằng 3.0 lần mức lương cơ sở; Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ xem xét những bất cập nói trên.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
3	<p>Cử tri kiến nghị: Khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 21/4/2020 quy định “Mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố”, tuy nhiên tại điểm b chỉ quy định mức bồi dưỡng đối với các chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban công tác mặt trận ở các “thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn biên giới, hải đảo”. Vì vậy, các chức danh tương tự ở các khu phố của thành phố Đông Hà có cùng tiêu chí (khu phố có từ 350 hộ gia đình trở lên, khu phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) hiện không được hưởng chế độ bồi dưỡng. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh để đảm bảo sự công bằng và đồng viên đối với các đối tượng này.</p>	Sở Nội vụ	<p>Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định: “Ngân sách nhà nước thực hiện khoản quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở”. Theo đó Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 21/4/2020 quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, tuy nhiên chỉ quy định mức bồi dưỡng đối với các chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban công tác mặt trận ở các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn biên giới, hải đảo bởi vì sau khi chi trả phụ cấp cho 3 chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận (tổng cộng hết 3,4 mức lương cơ sở) thì kinh phí khoán của trung ương ở loại thôn này còn lại 1,6 mức lương cơ sở, kinh phí còn này đã sử dụng bồi dưỡng cho các chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng ban công tác mặt trận. Còn đối với các khu phố ở các phường thuộc thành phố Đông Hà, mặc dù có nhiều khu phố trên 350 hộ gia đình, tuy nhiên chỉ được trung ương khoán kinh phí 3,0 mức lương cơ sở, khoản kinh phí này đã chi trả hết phụ cấp cho Khu phố trưởng, Bí thư Chi bộ và Trưởng ban công tác Mặt trận, vì vậy không có kinh phí để quy định chi trả mức bồi dưỡng cố định cho Khu phố phó, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban công tác Mặt trận, từ những bất cập trên và kiến nghị của nhiều tỉnh nên hiện nay Chính phủ đang xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, sau khi Chính phủ ban hành sẽ xem xét trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2021 của HĐND tỉnh sẽ xem xét nội dung kiến nghị này.</p>	
4	<p>Cử tri kiến nghị: Thời gian qua mặc dù lãnh đạo huyện Triệu Phong và các ban ngành đã động viên nhân dân thôn Linh Chiêu, xã Triệu Sơn thống nhất và chấp hành quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị (Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 về giải quyết ranh giới giữa thôn Linh Chiêu xã Triệu Sơn và thôn Phú Hải xã Hải Ba) nhưng cử tri xã Triệu Sơn vẫn chưa đồng tình. Bà con cử tri mong muốn và đề nghị cấp tỉnh, cấp huyện về trực tiếp đối thoại với nhân dân thôn Linh Chiêu và đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các</p>	Sở Nội vụ	<p>- Tuyến ĐGHG chưa thống nhất giữa xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong có chiều dài khoảng 3km (từ điểm đặc trưng số 4 đến mốc 3X.403), với diện tích chồng lấn chưa thống nhất khoảng 68 ha chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. Theo hồ sơ, bản đồ 364/CT thì phần đất trên thuộc địa giới hành chính xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tuy nhiên thực trạng hiện nay 1 phần diện tích trên nhân dân thôn Linh Chiêu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong đang trồng rừng theo Dự án 661.</p> <p>- Thời gian qua, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Hải Lăng, UBND huyện Triệu Phong cùng với UBND 2 xã Triệu Sơn, Hải Ba nhiều lần tổ chức hiệp thương giải quyết, đi khảo sát thực địa, nhưng các bên vẫn chưa thống nhất được phương án giải quyết (trong đó có phương án theo biên bản của hai làng Linh Chiêu và Phú Hải).</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	cấp ngành liên quan căn cứ vào địa giới thực tế và bản đồ truyền thống giữa hai làng để giải quyết dứt điểm.		<p>- Ngày 05/12/2019, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 473/TTr-SNV về việc ban hành Quyết định xác định đường địa giới hành chính giữa xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong tại khu vực chưa thống nhất trình UBND tỉnh để báo cáo xin ý kiến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 13/01/2020, Tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp và thống nhất quyết định chọn phương án giải quyết, giao UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Triệu Phong trước khi quyết định.</p> <p>- Ngày 20/3/2020, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong và đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan (có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Sở TN&MT) để thông báo phương án giải quyết của Tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo huyện Triệu Phong trình bày quan điểm, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ làm việc với các địa phương liên quan để trao đổi, giải thích vận động và yêu cầu có sự chia sẻ, thống nhất để đề xuất phương án phù hợp, đảm bảo tính khoa học đường địa giới hành chính, thuận tiện trong quản lý, dễ nhận biết ngoài thực địa; đồng thời phù hợp đường ranh giới truyền thống, có sự đồng thuận cao của nhân dân trong khu vực.</p> <p>- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã làm việc, trao đổi với 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng về phương án giải quyết tuyến ĐGHC này và sau đó lãnh đạo huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng đã có buổi làm việc nhưng quan điểm giữa 2 địa phương chưa thống nhất phương án, để giải quyết tuyến địa giới đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án 513, ngày 31/3/2020, Sở Nội vụ đã có Tờ trình số 237/TTr-SNV về việc ban hành Quyết định xác định đường địa giới hành chính giữa xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong tại khu vực chưa thống nhất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (theo phương án đã được thống nhất của Sở TN&MT).</p> <p>- Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND về việc xác định đường địa giới hành chính giữa xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong tại khu vực chưa thống nhất, theo Quyết định trên sau khi xác định đường địa giới đã điều chỉnh diện tích khoảng 43 ha/tổng số 68 ha diện tích chồng lấn chưa thống nhất (theo hồ sơ, bản đồ ĐGHC 364/CT) về cho xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong quản lý; còn lại 25 ha về cho xã Hải Ba, huyện Hải Lăng quản lý. Theo phương án này đường địa giới hành chính được xác định rõ ràng ngoài thực địa, thuận lợi cho công tác quản lý.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
			<p>- Ngày 22/4/2022 Sở Nội vụ đã có Công văn số 434/SNV-XDCQ&CTTN về việc giải quyết tuyển địa giới hành chính chưa thống nhất giữa xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong và xã Hải Ba, huyện Hải Lăng báo cáo UBND tỉnh, sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ, ngày 06/5/2022 UBND tỉnh đã có văn bản số 1996/UBND-NC về việc giải quyết tuyển địa giới hành chính giữa xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong và xã Hải Ba, huyện Hải Lăng chỉ đạo UBND huyện Triệu Phong thực hiện việc tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân để thống nhất thực hiện Quyết định của UBND tỉnh.</p> <p>- Ngày 26/4/2023 Thường trực Huyện ủy 2 huyện: Triệu Phong và Hải Lăng đã có buổi làm việc và đã thống nhất tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân để thống nhất thực hiện Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc xác định đường địa giới hành chính giữa xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong tại khu vực chưa thống nhất.</p>	
5	<p>Cử tri các huyện, thành phố Đông Hà kiến nghị: Dự án đo đạc, cấp đổi giấy CNQSD đất của Văn phòng Đăng ký đất đai làm quá chậm, việc cấp đổi giấy CNQSD đất cho người dân sai sót rất nhiều thông tin..., khi điều chỉnh lại thì phải chịu phí. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Việc phản ánh của cử tri là đúng thực tế. Lý do: Khối lượng hồ sơ cấp giấy CNQSD đất theo dự án quá lớn, tập trung vào cùng một thời điểm; việc thẩm định hồ sơ đất đai qua các thời kỳ rất phức tạp, cần nhiều thời gian để thẩm tra, thẩm định kỹ từng trường hợp, từng hồ sơ cụ thể nhằm tránh khiếu nại, khiếu kiện về sau. Trong khi đó, việc bố trí nhân lực của đơn vị thi công để tập trung cho các dự án còn ít; nhân lực của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện và các cấp chính quyền địa phương còn mỏng dẫn đến việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ còn chậm. Mặc dù chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần đôn đốc, tháo gỡ khó khăn nhưng tỷ lệ cấp giấy vẫn đạt thấp, chưa đáp ứng mong mỏi của người dân.</p> <p>Ngày 07/11/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 5643/UBND-KT, theo đó yêu cầu Sở TN&MT: Kết thúc dự án tại các thị trấn Cửa Tùng, Gio Linh, Cửa Việt và xã Gio Hải; Tiếp tục hoàn thành các phần việc để kết thúc dự án trước 01/7/2023 đối với các xã, thị trấn còn lại.</p> <p>Ngày 31/5/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2564/UBND-KT thống nhất kết thúc dự án đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đông Hà kể từ ngày 01/7/2023.</p> <p>Trong thời gian tới căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, các địa phương sẽ chủ động tổ chức thực hiện để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người dân theo đúng quy định.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
6	<p>Cử tri Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ) kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn, giúp bà con nhân dân thôn Hoàn Cát và Quật Xá sớm được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích 92,3 ha bà con đã mua lại của Công ty CP Nông sản Tân Lâm trước đây quản lý</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>	<p>Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm (gọi tắt Công ty) đã được UBND tỉnh cho thuê đất để trồng cây lâu năm (trồng cao su) với diện tích: 923.566 m². Trong đó: 473.915 m² tại thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSD đất số AO 089694 ngày 10/8/2009 và 449.651 m² tại thôn Quật Xá, xã Cam Nghĩa, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSD đất số AO 089695 ngày 10/8/2009.</p> <p>Xét đề nghị của UBND huyện Cam Lộ tại Văn bản số 195/UBND-NC ngày 05/12/2014, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4361/UBND-NC ngày 05/12/2014; theo đó, đồng ý về chủ trương bán vườn cao su của Công ty cho người dân không qua thủ tục đấu giá.</p> <p>Ngày 19/3/2018, Công ty có Tờ trình số 148/TTr-Cty về việc trả lại đất cho nhà nước. Ngày 17/11/2020, UBND huyện Cam Lộ có Tờ trình số 171/TTr-UBND về việc đề nghị thu hồi đất của Công ty để giao địa phương quản lý, tiến hành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình đã mua tài sản trên đất của Công ty.</p> <p>Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh có văn bản số 5327/UBND-TN về giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất giải quyết đề nghị của UBND huyện Cam Lộ.</p> <p>Ngày 14/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa khu đất; theo kết quả kiểm tra thì Công ty đã bán tài sản trên đất là cây cao su cho các hộ gia đình, cá nhân để trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hiện nay, trên diện tích 92,35 ha đất Công ty đã bán tài sản, các hộ dân mua lại tài sản trên đất đã trồng lại cây cao su, cây dược liệu (gồm 75 hộ, diện tích từ 1,0 đến 2,0 ha).</p> <p>Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh có văn bản số 1609/UBND-TM về việc giải quyết kiến nghị của Công ty; trong đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh phương án thu hồi đất của Công ty và thực hiện giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã mua vườn cây cao su của Công ty. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Cam Lộ đã giao UBND xã Cam Nghĩa tổ chức họp dân và đề xuất phương án cụ thể giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã mua vườn cây cao su; trên cơ sở đó, UBND xã đã đề xuất phương án và thông qua HĐND xã.</p> <p>Hiện nay, UBND huyện Cam Lộ đang xem xét hoàn thiện phương án để đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
7	<p>Cử tri huyện Đakrông kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan giải quyết dứt điểm hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 tại mỏ vàng ApeyA trên địa bàn thôn A Luông, xã A Bung theo tinh thần Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 để giao cho địa phương quản lý, sử dụng.</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>- Ngày 30/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản 4328/STNMT-KS đề nghị Công ty Cổ phần khoáng sản 4 khẩn trương lập hồ sơ đóng cửa mỏ khu vực khai thác mỏ vàng ApeyA, xã A Bung nộp về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Đồng thời, Công ty thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan. Hoàn thành và báo cáo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở TN&MT trước ngày 31/12/2022.</p> <p>- Ngày 06/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần khoáng sản 4: Theo báo cáo của Công ty, hiện nay Công ty đang lập hồ sơ, thủ tục đóng cửa mỏ. Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty trong tháng 6/2023 phải hoàn thành ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện việc đóng cửa mỏ để Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu hồi đất tại thực địa đối với khu đất Mỏ vàng ApeyA để giao lại cho địa phương quản lý, đồng thời xem xét cho Công ty thuê đất đối với Mỏ vàng A Vao tại xã A Vao.</p> <p>Ngày 11/4/2023, Cục Khoáng sản Việt Nam có Quyết định số 138/QĐ-KSVN về việc kiểm tra việc thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ tại mỏ vàng A pey A, xã A Bung, huyện Đakrông).</p> <p>Sau khi có kết luận của Cục Khoáng sản Việt Nam, Yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất tại thực địa để giao lại cho địa phương quản lý và đôn đốc Công ty Cổ phần khoáng sản 4 thực hiện theo trách nhiệm. Trường hợp Công ty vẫn cố tình không thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định.</p>	
8	<p>Cử tri các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Hiền Thành, TT Hồ Xá, TT Bến Quan (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Tình trạng bốc mùi hôi do việc xả thải ra môi trường từ các Công ty chế biến mù cao su làm ô nhiễm nguồn nước sông Sa Lung, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trên địa bàn (Tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước cử tri đã có kiến nghị, Sở TN&MT đã có giải trình trước kỳ họp. Tuy nhiên thực tế hiện nay tình hình ô nhiễm vẫn đang diễn ra, cử tri các xã</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường	<p>Ngày 17/4/2023, sau khi nhận được phản ánh của UBND xã Vĩnh Sơn và UBND xã Vĩnh Lâm về chất lượng nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm tiến hành lấy mẫu đột xuất kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sông Sa Lung. Kết quả phân tích các mẫu nước sông Sa Lung cho thấy có một số thông số phân tích vượt giới hạn B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo kết quả chất lượng nước sông Sa Lung đến UBND các xã, Sở NN&PTNT để theo dõi, hướng dẫn người dân lấy nước nuôi tôm.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị của cử tri	Cơ quan giải quyết, trả lời	Nội dung giải quyết, trả lời	Ghi chú
	tiếp tục có kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết).		<p>Cuối tháng 5/2023, Sở TN&MT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Long kiểm tra, rà soát công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở chế biến cao su, sản xuất giấy, bao bì trên địa bàn. Tại thời điểm kiểm tra: Các cơ sở chế biến cao su (Công ty TNHH MTV Trần Dương và Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị) đang dừng sản xuất để sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, đã hoàn thành đầu tư hệ thống xử lý khí thải. Nhà máy Giấy Bắc Trung Bộ đang đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải (hoàn thiện 80%). Nhà máy tái chế bao bì ni lon của Công ty TNHH MTV Cường Anh đang dừng hoạt động, thực hiện tu sửa, vệ sinh hệ thống xử lý. Theo đó, Sở đã yêu cầu các Cơ sở trước khi đi vào hoạt động phải hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi trường.</p> <p>* Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc xả nước thải của các nhà máy trên địa bàn xã Vĩnh Long, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.</p>	